

## ข่าวประจำวัน ที่ 24 พฤษภาคม 2563

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	เปิดรับสมัคร ส.ส.ลาปาง เขต 4 ยังเจียบ กกต.กลาง รุดเยี่ยมสถานที่รับสมัคร	5

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	แนวหน้าออนไลน์	แย่งกันวุ่น! 'ภูมิใจไทย' ลั่นไม่ยอม ได้ส.ส.เพิ่มเป็น 10 คน แต่ไม่ได้เก้าอี้' ปช.กมธ.'	6
2	ไทยโพสต์ออนไลน์	การเมืองกลับมาร้อน! 'ภูมิใจหนู' โวยลั่นได้ ส.ส.เพิ่มมาตั้ง 10 คน แต่ปรากฏว่าได้เก้าอี้ประธานกมธ.แค่ 3 คน	8
3	เดลินิวส์ออนไลน์	สภาฯเคาะสัดส่วนปช.กมธ.ม.ย. หลัง'ภท.'โวยไม่ได้เก้าอี้เพิ่ม	10
4	ไทยรัฐออนไลน์	"เชาร์" ส่งคาพิพากษาศาลฎีกา รายงาน คอป. ปมคนเสื้อแดงถึง "ธนาธร-ปิยบุตร"	12
5	ไทยโพสต์ออนไลน์	อดีตรองโฆษกปชป.สุดทนต์! ส่งตรงคาพิพากษาศาลฎีกามีอบแดงปี 53 ถึง 'ธนาธร-ปิยบุตร'	13
6	คมชัดลึกออนไลน์	เปิดแผน "คนแดนไกล" ตั้งพรรคใหม่ - แตกแบ่งกี่พันรอบ?	14
7	มติชนออนไลน์	'ก้าวไกล' หวังอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ ไม่ซ้ารอยโดนเปียดเวลา ปี 'วิปรัฐบาล' คุมเสียง ส.ส.ให้ครบก่อนเวลา	16
8	เนชั่นออนไลน์	"เพื่อไทย" อัดรัฐตีเช็คเปล่า พ.ร.ก.เงินกู้ไม่มีรายละเอียด	18
9	ไทยโพสต์ออนไลน์	ฝ่ายค้านไม่ฉุกฉิน 50ส.ส.เพื่อไทยเตรียมถล่ม วิษณุ:เลิกพรก.จบเคอร์ฟิว	19
10	แนวหน้าออนไลน์	พท.จัดทัพ 50 ส.ส. ข่าแหละพรก.เงินกู้ 3ฉบับ สั่งเก็บข้อมูลตัวเข้มทุกวัน	24
11	ไทยรัฐออนไลน์	"ศรีสุวรรณ" ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	27



# รวมข่าววันนี้อาทิตย์

ข่าววันนี้  
รู้วันนี้

## บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ข่าวสดออนไลน์	FootNote : รับ และรูกทาง "การเมือง" สถานการณ์ 6 ปี รัฐประหาร	32
2	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	เทคนิคการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (1)	34
3	คมชัดลึกออนไลน์	"สมชาย"เปิดความจริงโตกนาฎกรรมชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53	36
4	แนวหน้าออนไลน์	บุคคลแนวหน้า...มือปราบ	38
5	ไทยรัฐออนไลน์	ไม่มีทางลัด	40
6	เนชั่นออนไลน์	ระเบิดเวลา เลือดเข้าตา ปชป.	42



# พรุ่งนี้มีอะไร

## การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

วัน	เวลา	สถานที่	รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2563	13.00 น.	ห้องประชุมคณะกรรมการ การเลือกตั้ง	ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง

## การประชุม/กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

วัน	เวลา	สถานที่	รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2563	13.00 น.	ห้องประชุมคณะกรรมการ การเลือกตั้ง	พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภูมมา เลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤษ เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง

# ข่าวอ้างอิง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 - 15:25 น.

## เปิดรับสมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 4 ยังเงียบ กกต.กลาง รุดเยี่ยมสถานที่รับสมัคร



### เปิดรับสมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 4 ยังเงียบ กกต.กลาง รุดเยี่ยมสถานที่รับสมัคร

เวลา 13.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง นายสันหัตถ์ ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งทาง กกต.ลำปาง และ กกต.เขตได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. โดยกำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 20 มิถุนายน 2563

สำหรับวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่สองของการเปิดรับสมัคร ทางเจ้าหน้าที่ กกต.ลำปาง และ กกต.เขต ยังคงเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา หากใครจะเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้ง โดยนายรัฐดิพล ทศธร ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และนายพนมพร ตัญญาต นายอำเภอสบปราบ ในฐานะประธาน กกต.ลำปาง เขต 4 ได้รายงานภาพรวมการเปิดรับสมัครเลือกตั้งต่อศาสตราจารย์ ดร.สันหัตถ์ ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ว่าในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่สองของการเปิดรับสมัคร ปรากฏว่ายังไม่มีใครเดินทางมาสมัคร มีเพียงวันแรก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่มีผู้สมัคร 1 คน คือ นายวัฒนา สิทธิวัง จากพรรคพลังประชารัฐ เดินทางมาสมัคร ดังนั้น ขณะนี้ในรายชื่อผู้สมัครยังมีเพียงคนเดียว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทาง กกต.ลำปาง และ กกต.เขต คาดว่าผู้ที่ลงทะเบียนสมัครในครั้งนี้จะทยอยเดินทางมาสมัครในวันถัดไป เพราะยังเหลือวันเปิดรับสมัครอีก 3 วัน จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง โทรศัพท์มาสอบถามถึงระเบียบ และขั้นตอนในการสมัครต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และจะได้ตัดสินใจ หรือเตรียมมาสมัครอย่างถูกต้องตามระเบียบ โดยที่ไม่ตกหล่นในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ น่าจะมีผู้สนใจมาสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 ประมาณ 4-5 คน

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/news-monitor/news\\_2199015](https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2199015)

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 13.26 น.

## แย่งกันวุ่น! 'ภูมิใจไทย' ลั่นไม่ยอม ได้ส.ส.เพิ่มเป็น10 คน แต่ไม่ได้เก้าอี้'ปร.กมธ.'



วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการจัดสรรตำแหน่งประธานคณะกรรมการการสามัญจำนวน 35 คณะ ซึ่งเป็นประเด็นมาจากการที่สภาฯ เหลือ ส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่ได้จำนวน 487 คน โดยส่วนหนึ่งที่หายไปนั้นสืบเนื่องมาจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ทำให้ ส.ส. บัญชีรายชื่อจำนวน 11 คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่ง ประกอบกับเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว บัญชีผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ต้องเสียไปด้วย ส่งผลให้ท้ายที่สุดผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ในลำดับถัดไปไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ส.ส.

ทั้งนี้ มีรายงานว่า จากกรณีปัญหาดังกล่าวทำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยที่เข้าร่วมหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ระหว่างการประชุมร่วมกันกับหัวหน้าพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 พ.ค. ได้สอบถามว่าต้องมีการจัดสรรส่วน ประธานคณะกรรมการการสามัญใหม่หรือไม่ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส.เพิ่มขึ้นมาอีก 10 คน ย่อมทำให้พรรค ภูมิใจไทยสมควรได้ตำแหน่งประธานคณะกรรมการการสามัญเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งตำแหน่ง แต่ปรากฏว่าในเอกสารที่ระบุ จำนวน ส.ส. ของแต่ละพรรค และการคำนวณสัดส่วนตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลับกำหนดให้พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส. เพิ่ม 3 คนเท่านั้น ในทางกลับกันกลับเป็นพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ได้ตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ ทั้งที่ไม่ได้มี จำนวน ส.ส. เพิ่มแต่อย่างใด ทำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยไม่พอใจเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ที่ประชุมร่วมกันของหัวหน้าพรรคการเมืองเสนอให้พรรคภูมิใจไทย นำเอกสารมา แสดงเพื่อยืนยันว่า มีจำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้นอีก 10 คนจริง ซึ่งการทำเอกสารของเจ้าหน้าที่สภาฯ อาจมาจากการที่ยังไม่ได้ เห็นเอกสารการเข้ามาสังกัดใหม่ของอดีต ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ภายหลังจากเกิดการยุบพรรค จากนั้นจะได้ดำเนินการ กำหนดสัดส่วนตำแหน่งประธานคณะกรรมการต่อไป

ขณะที่ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่นกัน ภายหลังจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ ประธาน คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ วางลง เนื่องจากนาย ปิยะบุตร แสงกนกกุล และ พล.ท. พงศกร รอดชมภู พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ ประกอบกับพรรคก้าวไกลซึ่ง

ประกอบด้วยส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่มีส.ส.ลดลงจากเดิมเหลือเพียง 54 คน ทำให้เหลือสัดส่วนตำแหน่งประธานคณะกรรมการจำนวน 4 คน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมร่วมกันของพรรคการเมืองได้เสนอให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจว่า จะยังคงไว้ซึ่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการดังกล่าวทั้งสองคณะหรือไม่ หากพรรคก้าวไกลไม่ต้องการคงตำแหน่งประธานคณะกรรมการทั้งสองตำแหน่งไว้ ตำแหน่งนี้จะถูกนำไปกำหนดเป็นสัดส่วนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล หรือพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นต่อไป แต่ถ้ายังต้องการคงตำแหน่งประธานคณะกรรมการทั้งสองตำแหน่งหรือตำแหน่งเดียว ส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่เป็นประธานคณะกรรมการสามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลจะต้องลาออกจากประธานคณะกรรมการ เพื่อให้พรรคก้าวไกลมีสัดส่วนเก้าอี้ประธานคณะกรรมการไว้ที่ 4 คนตามจำนวนส.ส.

อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลยังไม่แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะตัดสินใจอย่างไร เพราะต้องขอไปหารือกับที่ประชุมพรรคก้าวไกลเพื่อให้ได้มติที่ชัดเจนอีกครั้ง และจะนำมาแจ้งต่อที่ประชุมสภาภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาพระราชกำหนดการกู้เงินและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณต่อไป

สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการสามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลยังคงดำรงตำแหน่งมาถึงปัจจุบันจำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.นายสุเทพ อ้วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะกรรมการการแรงงาน

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/494580/preview>



23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:53 น.

## การเมืองกลับมาร้อน! 'ภูมิใจไทย' โวยลั่นได้ ส.ส.เพิ่มมาตั้ง 10 คน แต่ปรากฏว่าได้เก้าอี้ประธานกมธ.แค่ 3 คน



23 พ.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องการจัดสรรตำแหน่งประธานคณะกรรมการการสามัญจำนวน 35 คน ซึ่งเป็นประเด็นมาจากการที่สภาฯเหลือส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่ได้จำนวน 487 คน โดยส่วนหนึ่งที่หายไปนั้นสืบเนื่องมาจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ทำให้ส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวน 11 คน ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่ง ประกอบกับเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว บัญชีผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ต้องเสียไปด้วย ส่งผลให้ท้ายที่สุดผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในลำดับถัดไปไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่งส.ส.

ทั้งนี้ มีรายงานว่าจากกรณีปัญหาดังกล่าวทำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยที่เข้าร่วมหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ระหว่างการประชุมร่วมกันกับหัวหน้าพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ได้สอบถามว่าต้องมีการจัดสรรส่วนประธานคณะกรรมการการสามัญใหม่หรือไม่ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.เพิ่มขึ้นมาอีก 10 คน ย่อมทำให้พรรคภูมิใจไทยสมควรได้ตำแหน่งประธานคณะกรรมการการสามัญเพิ่มขึ้นอีก แต่ปรากฏว่าในเอกสารที่ระบุจำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคและการคำนวณสัดส่วนตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลับกำหนดให้พรรคภูมิใจไทยมีส.ส.เพิ่ม 3 คนเท่านั้น ในทางกลับกันพรรคเศรษฐกิจใหม่กลับได้ตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ ทั้งที่ไม่ได้มีจำนวนส.ส.เพิ่มแต่อย่างใด ทำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยไม่พอใจเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ที่ประชุมร่วมกันของหัวหน้าพรรคการเมืองเสนอให้พรรคภูมิใจไทยนำเอกสารมายืนยันว่ามีจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นอีก 10 คนจริง ซึ่งการทำเอกสารของเจ้าหน้าที่สภาฯอาจยังไม่ได้เห็นเอกสารการเข้ามาสังกัดใหม่ของอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ภายหลังจากเกิดการยุบพรรค จากนั้นจะได้ดำเนินการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งประธานคณะกรรมการต่อไป

ขณะที่ตำแหน่งประธานคณะกรรมการในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพราะจำนวนส.ส.อนาคตใหม่ที่ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกลมีเพียง 54 คน ประกอบกับตำแหน่งประธานคณะกรรมการ



การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ว่างลง เนื่องจากนายปิยบุตร แสงกนกกุล และ พล.ท.พงศกร รอดชมภู พ้นจาก ตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดังนั้น จึงทำให้เหลือสัดส่วนตำแหน่งประธานคณะกรรมการจำนวน 4 คน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมร่วมกันของพรรคการเมืองได้เสนอให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจว่าจะยังคงไว้ซึ่งตำแหน่งประธาน คณะกรรมการดังกล่าวทั้งสองคนหรือไม่ หากพรรคก้าวไกลไม่ต้องการคงตำแหน่งประธานคณะกรรมการทั้งสอง ตำแหน่งไว้ ตำแหน่งนี้จะถูกนำไปกำหนดเป็นสัดส่วนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นต่อไป แต่ถ้ายังต้องการคงตำแหน่งประธานคณะกรรมการทั้งสองตำแหน่งหรือตำแหน่งเดียว ส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่เป็น ประธานคณะกรรมการสามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลจะต้องลาออกจากประธานคณะกรรมการ เพื่อให้พรรค ก้าวไกลมีสัดส่วนเก้าอี้ประธานคณะกรรมการไว้ที่ 4 คนตามจำนวนส.ส. อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลยังไม่แจ้งต่อที่ ประชุมว่าจะตัดสินใจอย่างไร เพราะต้องขอไปหารือกับที่ประชุมพรรคก้าวไกลเพื่อให้ได้มติที่ชัดเจนอีกครั้ง และจะนำมา แจ้งต่อที่ประชุมสภาภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาพระราชกำหนดการกู้เงินและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณต่อไป

สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการสามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกล มีดังนี้ 1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะกรรมการการแรงงาน

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/66709>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://siamrath.co.th/n/157484>

# เตสิทีวี

เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.18 น.

## สภาเคาะสัดส่วนปร.กมธ.ม.ย. หลัง'ภท.'โวยไม่ได้เก้าอี้เพิ่ม

สภาเดือด!“ภท.”โวยได้ “10 ส.ส.” เพิ่ม แต่ปร. กมธ.สภา ยังได้ 3 คณะเท่าเดิม เตรียมเคาะสรุป สัดส่วนปร. กมธ. สภาฯ ม.ย. นี้ หลังถกพ.ร.ก.กู้เงิน -พ.ร.บ.โอนงบ



เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องการจัดสรรตำแหน่งประธานคณะกรรมการ (กมธ.) สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 35 คณะ ซึ่งเป็นประเด็นมาจากการที่สภาเหลือส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่ได้จำนวน 487 คน โดยส่วนหนึ่งที่หายไปนั้นสืบเนื่องมาจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ทำให้ส.ส.บัญชีรายชื่อ จำนวน 11 คน ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่ง ประกอบกับเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว บัญชีผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ต้องเสียไปด้วย ส่งผลให้ท้ายที่สุดผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในลำดับถัดไปไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ส.ส.

มีรายงานว่า จากกรณีปัญหาดังกล่าวทำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยที่เข้าร่วมหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯระหว่างการประชุมร่วมกันกับหัวหน้าพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ได้สอบถามว่าต้องมีการจัดสัดส่วนประธาน กมธ. สามัญใหม่หรือไม่ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.เพิ่มขึ้นมาอีก 10 คน ย่อมทำให้พรรคภูมิใจไทยสมควรได้ตำแหน่งประธาน กมธ. สามัญเพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง แต่ปรากฏว่าในเอกสารที่ระบุจำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคและการคำนวณสัดส่วนตำแหน่งประธาน กมธ. กลับกำหนดให้พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.เพิ่ม 3 คนเท่านั้น ในขณะที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ได้ตำแหน่งประธาน กมธ. ทั้งที่ไม่ได้มีจำนวนส.ส.เพิ่มแต่อย่างใดทำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยไม่พอใจเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ที่ประชุมร่วมกันของหัวหน้าพรรคการเมืองเสนอให้พรรคภูมิใจไทยนำเอกสารมาแสดงเพื่อยืนยันว่ามีจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นอีก 10 คนจริง ซึ่งการทำเอกสารของเจ้าหน้าที่สภาฯอาจมาจากการที่ยังไม่ได้เห็นเอกสารการเข้ามาสังกัดใหม่ของ อดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ภายหลังจากเกิดการยุบพรรค จากนั้นจะได้ดำเนินการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งประธานคณะกร.ต่อไป

ขณะที่ ตำแหน่งประธาน กมธ.ในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ภายหลังจาก ตำแหน่งประธานกมธ. การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ ประธานกมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ วางลง เนื่องจากนายปิยบุตร แสงกนกกุล และพล.ท.พงศกร รอดชมภู พ้นจากตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกอบกับพรรคก้าวไกล ซึ่งประกอบด้วยส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่มีส.ส.ลดลงจากเดิมเหลือเพียง 54 คน ทำให้เหลือสัดส่วนตำแหน่งประธานกมธ. จำนวน 4 คณะ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมร่วมกันของพรรคการเมืองได้เสนอให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจว่าจะยังคงไว้ซึ่งตำแหน่งประธานกมธ. คณะดังกล่าวทั้ง 2 คณะหรือไม่ หากพรรคก้าวไกลไม่ต้องการคงตำแหน่งประธาน กมธ. ทั้ง 2 ตำแหน่งไว้ ตำแหน่งนี้จะถูกนำไปกำหนดเป็นสัดส่วนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆ ต่อไป แต่ถ้ายังต้องการคงตำแหน่งประธาน กมธ.ทั้ง 2 ตำแหน่งหรือตำแหน่งเดียว ส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่เป็นประธานกมธ. สามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลจะต้องลาออกจากประธานกมธ. เพื่อให้พรรคก้าวไกลมีสัดส่วนเก้าอี้ประธานกมธ. ไว้ที่ 4 คน ตามจำนวนส.ส.

อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลยังไม่แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะตัดสินใจอย่างไร เพราะต้องขอไปหารือกับที่ประชุมพรรคก้าวไกลเพื่อให้ได้มติที่ชัดเจนอีกครั้ง และจะนำมาแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) การกู้เงินและพ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายต่อไป

สำหรับตำแหน่งประธานกมธ. สามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลยังคงดำรงตำแหน่งมาถึงปัจจุบัน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ประธานกมธ.การ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก ประธานกมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อประธาน กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.นายสุเทพ อู่อัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานกมธ.การแรงงาน.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/776097>

ไทยรัฐออนไลน์ 23 พ.ค. 2563 14:21 น.

## “เขาวัว” ส่งคำพิพากษาศาลฎีกา รายงาน คอป. ปมคนเสื้อแดงถึง “ธนาธร-ปิยบุตร”



“เขาวัว มีชวด” ส่งเอกสารพร้อมแนบผลรายงาน คอป. และคำพิพากษาศาลฎีกา คดีการชุมนุมเสื้อแดงเมื่อปี 53 ถึง “ธนาธร-ปิยบุตร” เผย ไม่สบายใจคณะก้าวหน้าโยงเหตุพฤษภาทมิฬ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายเขาวัว มีชวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า วานนี้ ได้ส่งจดหมายพร้อมเอกสารความจริงเกี่ยวกับการชุมนุมปี 2553 ให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า พร้อมแนบผลรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) และคำพิพากษาของศาลฎีกา เกี่ยวกับคดีการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี 2553 เพราะรู้สึกไม่สบายใจต่อการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้า ที่นำเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เมื่อปี 2535 มาเชื่อมโยงกับความสูญเสียระหว่างการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี 2553 และกล่าวหา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างไม่เป็นธรรม ทั้งที่ 2 เหตุการณ์นี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในรายละเอียดตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงและที่สื่อมวลชนได้นำเสนอ

“ด้วยความเคารพในความคิดเห็นทางการเมืองของท่าน แต่ผมเห็นว่า ความจริงที่ท่านตามหาและนำเสนอต่อสังคมยังขาดข้อมูลที่ครบถ้วน และยังเจือปนด้วยอคติและผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมืองอยู่มาก จึงขอส่งคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้วินิจฉัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุของผู้ชุมนุมไว้อย่างละเอียด และรายงานของ คอป. ซึ่งมีผลสรุปเกี่ยวกับการชุมนุมในปี 2553 ไว้อย่างละเอียดครบถ้วนเช่นเดียวกัน เพื่อให้ท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจประกอบในการตามหาความจริงให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป”

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1845916>

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:26 น.

## อดีตรองโฆษกปชป.สุดทน! ส่งตรงคำพิพากษาฎีกามีอบแดงปี 53 ถึง 'ธนาธร-ปิยบุตร'



23 พ.ค.63 - นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาตั้ง  
ส่งความจริงการชุมนุมปี 53 ถึง ธนาธร-ปิยบุตร

เมื่อวานผมได้ส่งจดหมายพร้อมเอกสารความจริงเกี่ยวกับการชุมนุมปี 53 ให้คุณธนาธรและคุณปิยบุตร  
ใจความว่า “ตามที่ผมนายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ Facebook Chao Meekhuad เรื่อง  
“คณะก้าวหน้า จะก้าวไปไหน ระวังพวกรักก้าวไกลช่วย จะจบไม่สวยแบบเดิมๆ”

มีเนื้อหาสรุปโดยย่อว่า ผมรู้สึกไม่สบายใจต่อการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าที่ใช้โอกาสเดือนพฤษภาคม นำเหตุการณ์  
พฤษภาคมมีพม่าเชื่อมโยงกับความสูญเสียระหว่างการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี 2553 และกล่าวหาอดีตนายกอภิสิทธิ์  
อย่างไม่เป็นธรรม

ทั้ง ๆ ที่สองเหตุการณ์นี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง รายละเอียดปรากฏตามเนื้อความในเฟซบุ๊กและตามข่าวที่สื่อได้  
นำเสนอ ด้วยความเคารพในความคิดเห็นทางการเมืองของท่าน แต่ผมเห็นว่าความจริงที่ท่านตามหาและนำเสนอต่อ  
สังคมนั้นยังขาดข้อมูลที่ครบถ้วนและยังเจือปนด้วยอคติและผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมืองอยู่มาก

ผมจึงขอส่งคำพิพากษาฎีกาที่ 1699/2560, คำพิพากษาฎีกาที่ 4288-4289/2560 และคำพิพากษาฎีกาที่  
6646-6647/2561 ซึ่งได้วินิจฉัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุของผู้ชุมนุมไว้อย่างละเอียดและรายงานของ  
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ( คอป. ) ซึ่งมีผลสรุปเกี่ยวกับการชุมนุม  
ในปี 2553 ไว้อย่างละเอียดครบถ้วนเช่นเดียวกัน เพื่อให้ท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจประกอบในการตามหาความจริงให้  
ถูกต้องครบถ้วนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ(นายเชาว์ มีขวด)อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์”

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/66712>



## เปิดแผน "คนแดนไกล" ตั้งพรรคใหม่ - แยกแบ่งกัพันรอบ2?



เจาะประเด็นร้อน : เปิดแผน "คนแดนไกล" ตั้งพรรคใหม่ - แยกแบ่งกัพันรอบ2?

หลังจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ "กลุ่มสี่กุมาร" เพิ่งออกมาปฏิเสธข่าวการตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อ "พรรคสร้างไทย" เรียกว่าฝุ่นควันยังไม่ทันจางหาย ล่าสุดก็ปรากฏข่าวการเตรียมตั้งพรรคการเมืองใหม่อีกพรรคหนึ่ง แต่คราวนี้เป็นในชื่อของฝ่ายค้านบ้าง ในกลุ่มของพรรคเพื่อไทย และอดีตแกนนำพรรคไทยรักไทยยุคก่อตั้ง สะท้อนถึงความไม่มีเสถียรภาพของการเมืองในภาพรวม ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมและความเคลื่อนไหวรวมกลุ่มการเมืองเพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน

ข่าวนี้เริ่มมาจากข้อมูลที่ว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย เตรียมรวบรวมสมัครพรรคพวกในกลุ่มของ "อดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ" ที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะถูกยุบพรรค เตรียมตั้งพรรคการเมืองใหม่ โดยแกนหลักประกอบด้วยตัวนายจาตุรนต์เอง และ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน

โดยในกลุ่มแกนนำพรรคไทยรักษาชาติที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ ยังมี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ หรือ "เสี่ยเต๋น" แกนนำ นปช. และอดีต รมช.พาณิชย์อีกคนหนึ่งด้วย แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมาร่วมวงด้วยหรือไม่

ต่อมาเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมจากภายในพรรคเพื่อไทยว่า กลุ่มที่มีแนวคิดตั้งพรรคการเมืองใหม่ไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มอดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มที่ไม่มีบทบาทชัดเจนในพรรคเพื่อไทยร่วมด้วย เช่น กลุ่มของ นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย รวมไปถึงอดีตแกนนำพรรคไทยรักไทยยุคก่อตั้ง ซึ่งเป็นมือทำงานให้คนแดนไกล อย่าง "หมอมิ่ง" นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในยุคที่นายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกฯ รวมถึง หมอเลี้ยว นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกฯและอดีตรัฐมนตรีไอซีที โดยกลุ่มนี้เป็นอดีตคนเดือนตุลาฯ เช่นเดียวกับนายจาตุรนต์ด้วย จึงมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

ตามข่าวยังมีอีกกลุ่มหนึ่งในพรรคเพื่อไทยที่ถูกลดบทบาทในยุคที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กุมบังเหียนพรรค ก็คือ กลุ่มของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีต รมว.พลังงาน ที่เคยจัดงานเลี้ยงประกาศล้างมือในอ่างทองคำไปเมื่อปีที่แล้ว แต่จริงๆ ยังพิสมัยการเมืองอยู่

เป้าหมายของการตั้งพรรคการเมืองใหม่ จากคำให้สัมภาษณ์ยอมรับของ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ก็คือ เพื่อเป็นความหวังของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ ขณะที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคการเมืองอื่นๆ ในปัจจุบันมีความนิยมลดต่ำลงมาก หลายพรรคมีความขัดแย้งภายในสูง ไม่ว่าจะพลังประชารัฐ หรือแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์เอง จึงไม่สามารถเป็นความหวังให้กับประชาชนได้อีกแล้ว

จุดขายของพรรคการเมืองใหม่ จะเน้นเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยอาศัยสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำในยุคโควิด ภายใต้การบริหารของรัฐบาลนายฯ ลุงตู่ เป็นตัวจุดกระแสสร้างคะแนนนิยม รวมทั้งชูจุดยืนการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย เป็นพันธมิตรกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในปัจจุบัน

ยิ่งช่วงนี้มีกระแสประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของรัฐบาล จึงถือเป็นฤกษ์ดีให้อดีตแกนนำเหล่านี้เริ่มเปิดตัวออกมาเคลื่อนไหว สังเกตจาก "บิ๊กอ้อย" จาตุรนต์ ฉายแสง ที่โพสต์ทวีตเตอร์ถ้อยพิสดาสงเกต ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรียน-สอนออนไลน์

จากข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมได้เพิ่มเติม พบว่าการตั้งพรรคการเมืองใหม่สอดคล้องกับแนวคิดของ "คนแดนไกล" ที่คาดการณ์ทิศทางการเมืองไว้ตั้งแต่ปี 62 ในช่วงที่พรรคเพื่อไทยมีปัญหาขัดแย้งกันภายในอย่างหนัก โดยมองว่าการเมืองกำลังจะเปลี่ยนเป็นเวทีของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีพรรคอนาคตใหม่ (ในขณะนั้น) ครองใจคนกลุ่มนี้อยู่ ส่วนพรรคเพื่อไทยจะลดความนิยมลงเรื่อยๆ มีสภาพเหมือนพรรคคูธร และพรรคท้องถิ่น แต่ก็ยังมี ส.ส. เป็นกอบเป็นกำระดับหนึ่งจากความนิยมเดิมๆ ที่มีอยู่

คู่ต่อสู้ของพรรคเพื่อไทยจึงเป็นกลุ่มนักการเมืองรุ่นเก่าด้วยกัน ซึ่งนับวันจะมีแต่ "สาละวันเตี้ยลง" ทั้งพรรคพลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย เหตุนี้เอง "คนแดนไกล" จึงสั่งบรรดาแกนนำสายตรงที่เป็น "มือทำงาน" และ "นักวางยุทธศาสตร์" เช่น นายภูมิธรรม ถอยออกจากทีมบริหารพรรคเพื่อไทย เพื่อเตรียมแผนตั้งพรรคใหม่ ซึ่งจะให้มีโอกาสได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ มากขึ้นด้วย หากการเลือกตั้งใหม่เกิดก่อนที่รัฐธรรมนูญจะถูกแก้ (จากเดิมที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เลย ทำให้แกนนำพรรคต้องอยู่นอกสภาทั้งหมด รวมถึงคุณหญิงสุภารัตน์) ซึ่งก็เป็นไปตามยุทธการ "แตกแบงก์พัน" ในการเลือกตั้งปี 62 แต่พลาดที่พรรคไทยรักษาชาติถูกยุบไปเสียก่อน ส่วนพรรคเพื่อไทยก็มอบให้คุณหญิงสุภารัตน์ ขับเคลื่อนและกุมอำนาจเบ็ดเสร็จต่อไป เพื่อลดปัญหาความแตกแยก

นอกจากนั้น "คนแดนไกล" ยังประเมินว่า พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบแน่นอน และน่าจะแพแตก ซึ่งสถานการณ์ก็เป็นไปตามคาด จึงมีแผนเตรียมตั้งพรรคใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยมอบหมายให้ นายจาตุรนต์ และนายภูมิธรรม ไปฟอร์มทีม โดยภาพลักษณ์ของพรรคจะเป็นส่วนผสมของนักการเมืองที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการแก้ไขเศรษฐกิจ กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานการเมือง เป้าหมายก็เพื่อดึงกระแสและฐานเสียงที่เคยเลือกพรรคอนาคตใหม่ ให้หันมาเลือกพรรคการเมืองใหม่นี้ โดยพรรคใหม่จะไม่แตะเรื่องสถาบันเบื้องสูง ไม่พาตัวเข้าไปอยู่ในจุดความขัดแย้งเหมือนอดีตพรรคอนาคตใหม่ คณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล แต่จะเน้นภาพความเป็นมืออาชีพ และเป็นความหวังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ส่วนจังหวะก้าวทางการเมืองของคณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะปะทะกับกองทัพและกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้น พรรคใหม่จะไม่ร่วมด้วย แต่จะแสดงจุดยืนสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตย และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการต่อสู้ของคณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล ในลักษณะ "ดันหลังให้ออกหน้า" แทน กองบรรณาธิการข่าวการเมือง



วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 - 16:57 น.

## ‘ก้าวไกล’ หวังอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ ไม่ซ้ำรอยโดนเบียดเวลา ปี ‘วิปรัฐบาล’ คมเสียง ส.ส. ให้ครบก่อนเวลา



‘ก้าวไกล’ หวังอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ ไม่ซ้ำรอยโดนเบียดเวลา มุ่งมั่นได้พูดครบทุกคน ปี ‘วิปรัฐบาล’ คมเสียง ส.ส. ให้ครบก่อนเวลา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม นายพิจารณ์ ชาวพัฒน์วงศ์ รองหัวหน้าพรรค และประธานวิปพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรจะอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับพร้อมกัน ในวันที่ 27-31 พฤษภาคม นี้ว่า เราใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ 55 (4) ที่สามารถแยก หรือรวมอภิปรายในประเด็นที่คล้ายกันได้ ครั้นนี้เราจะพิจารณา พ.ร.ก. 3 ฉบับ คือ พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท พ.ร.ก.ซอฟต์แวร์ 5 แสนล้านบาท และ พ.ร.ก.หุ้นตลาดตราสารหนี้ 4 แสนล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 ฉบับมีความคล้ายคลึงกัน เพื่อนำไปใช้แก้ไขระบบเศรษฐกิจ และการเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเราจะรวมพิจารณา พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับพร้อมกันทีเดียว แต่จะแยกกันอภิปราย และลงมติรายฉบับ

ผู้สื่อข่าวถามว่า คาดว่าจะมีปัญหาในระหว่างการอภิปรายหรือไม่ นายพิจารณ์กล่าวว่า ปัญหาในการอภิปรายที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากการแบ่งเวลาการอภิปราย ซึ่งในที่ประชุมเราได้ถอดบทเรียนถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งที่ผ่านมา โดยแบ่งเวลาเรื่องการอภิปรายที่ชัดเจนมากขึ้น คือใน วันที่ 27-29 พฤษภาคม จะพิจารณา พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ซึ่งวันแรกจะเปิดประชุมเวลา 09.30 น. ใช้เวลาหารือจนถึง 10.30 น. จากนั้นจะเริ่มนับองค์ประชุมและเข้าสู่การพิจารณา พ.ร.ก. จบที่เวลา 20.00 น. รวมเวลาในการอภิปราย 8 ชั่วโมง 30 นาที แบ่งเวลาฝ่ายละครึ่งคือคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวม ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ส. ฝ่ายค้าน ในทุกๆ วันก็จะมีลักษณะแบบนี้

นายพิจารณ์กล่าวว่า ส่วนในวันที่สองจะไม่มีการปรึกษาหารือคือจะเริ่มประชุมตั้งแต่ 09.30-20.00 น. โดยเราได้ปรึกษากันว่า เพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเวลาจนทำให้ผู้อภิปรายได้ไม่ครบ เราจะหักเวลา 1 ชั่วโมงให้เป็นเวลาของประธานสภาผู้แทนราษฎร และเหลือเวลาเท่าไรก็หารสองเหมือนเดิม สำหรับวันที่ 30 พฤษภาคม จะเป็นการพิจารณา พ.ร.ก.ซอฟต์แวร์ 5 แสนล้านบาท และ วันที่ 31 พฤษภาคม จะพิจารณา พ.ร.ก.หุ้นตลาดตราสารหนี้ 4 แสนล้านบาท ซึ่งจะจบในเวลา 15.00 น. เพื่อลงมติแต่ละฉบับ สำหรับสัดส่วนเวลาของพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะแบ่งตามสัดส่วนจำนวน ส.ส.คือ พรรคก้าวไกลจะได้ 25% และพรรคเพื่อไทยได้ประมาณ 60% ของเวลาแต่ละวัน ซึ่งเราจะประชุมกันในวันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม นี้ ที่รัฐสภาเพื่อลงรายละเอียดเรื่องเวลาทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีปัญหาการแบ่งเวลาการอภิปรายระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ นายพิจารณโกกล่าวว่า ตนหวังว่าจะไม่มีปัญหา เพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราลงรายละเอียดการแบ่งเวลา และตนก็เสนอในที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าให้ลงรายละเอียดว่าจะใช้เวลาพิจารณา พ.ร.ก.แต่ละฉบับเท่าไร คิดว่าการแบ่งแบบนี้จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้น้อยลง ปัญหาเดียวที่ตนเป็นห่วงคือเราจะจบประชุมเวลา 20.00 น. ของทุกวัน และในวันต่อไป จะต้องตรวจองค์ประชุมทุกครั้ง ซึ่งจะแตกต่างจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่มีการอภิปรายข้ามวัน และวันต่อไปจะไม่มีการนับองค์ประชุม หาก ส.ส. ไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็สามารถเปิดประชุมได้ แต่การพิจารณา พ.ร.ก. ครั้งนี้ทุกๆ เข้าจะต้องเกินกึ่งหนึ่ง ซึ่งตนได้เรียนกับนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาลว่าอยากให้รวบรวม ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าประชุมให้ครบภายในเวลา 09.30 น. ตามที่วางแผนกันไว้

เมื่อถามว่า มีโอกาสที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลจะเข้าประชุมไม่ครบ จนทำให้องค์ประชุมล่มหรือไม่ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่า ก็โอกาสเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้อาจจะไม่ถึงกับล่ม เพียงแต่อาจจะทำให้การเปิดประชุมทำได้ล่าช้า ซึ่งเรื่องนี้ตนก็ได้หารือไว้แล้วว่า หากฝ่ายไหนทำให้เปิดประชุมไม่ได้ ก็ให้หักเวลาการอภิปรายฝ่ายนั้น

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2199141](https://www.matichon.co.th/politics/news_2199141)

23 พฤษภาคม 2020 เวลา 18:48

## "เพื่อไทย" อัดรัฐตีเช็คเปล่า พ.ร.ก.เงินกู้ไม่มีรายละเอียด



"สุชาติ" ชี้พ.ร.ก.เงินกู้ เข้าสู่สภาฯวันนี้ ไม่มีรายละเอียดใช้เงิน เหมือนให้สภานุมัติเช็คเปล่า

วันที่ 23 พ.ค. คุณหญิงสุชาติ ณ เกตุราพันธ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ที่ทำการเคหะหมู่บ้านนักกีฬา เขตสะพานสูง เพื่อมอบถุงยังชีพ-ข้าวสาร และเปิดจุดบริการข้าวกล่อง ให้กับประชาชนว่า ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องกำลังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประชาชนทุกหย่อมหญ้า รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการใน 3 เรื่องหลัก 1.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลที่ให้ปิดเมืองปิดกิจการ 2.เร่งช่วยเหลือธุรกิจรายย่อย SMEs ก่อนธุรกิจเหล่านี้จะหมดลมหายใจ และ 3.เร่งปลดล็อกเปิดเมือง เปิดกิจการอย่างปลอดภัยโดยให้มีข้อกำหนดทางสาธารณสุขที่ชัดเจน

"เราต้องขานน้ำหนักร ในการออกมาตรการในการควบคุมโรคให้เหมาะสม กับความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่กำลังเป็นปัญหาอย่างหนัก โดยเฉพาะในขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ลดลงอย่างมากมาต่อเนื่อง จึงถึงเวลาที่จะปลดล็อก เปิดให้โอกาสประชาชนกลับมาทำมาหากินได้

ถึงวันนี้จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกต่อไปอีก เว้นแต่จะนำเรื่องโควิดมาเป็นข้ออ้าง โดยรัฐบาล อาจห่วงความมั่นคงของตัวเองมากเกินไปจึงใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นเครื่องมือ จะเห็นได้จากการปิดกั้นการส่งออกในโอกาสครบรอบ 6 ปีรัฐประหาร ซึ่งไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อ วิธีการเหล่านี้จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาใหม่ และความขัดแย้งในสังคมเพิ่มขึ้น"คุณหญิงสุชาติระบุ

คุณหญิงสุชาติ กล่าวด้วยว่า ที่สำคัญเรื่องการขออนุมัติโดยใช้พ.ร.ก.เงินกู้ กลับไม่มีรายละเอียดของโครงการอย่างชัดเจนเหมือนตีเช็คเปล่าแล้วสภาฯจะสามารถพิจารณาได้อย่างไร อย่าคิดว่าสภาผู้แทนราษฎร เป็นสภาตรายางเหมือนที่ผ่านมา ดังนั้นการออกพ.ร.ก.ในลักษณะเช่นนี้ พรรคเพื่อไทย จึงไม่เชื่อใจไม่มั่นใจในประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ขณะเดียวกันยังกังวลว่าการที่พระราชกำหนดเงินกู้ไม่มี ความชัดเจน จึงมีความเสี่ยงที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริตได้

อ้างอิง : <https://www.nationweekend.com/content/politics/11341?line=>

## ฝ่ายค้านไม่ฉุกเฉิน 50ส.ส.เพื่อไทยเตรียมถล่ม วิชาญ:เลิกพรก.จบเคอร์ฟิว



"วิชาญ" ย้ำถ้าเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่ต้องพูดถึงเคอร์ฟิว ชี้สถิติโควิดดีขึ้นนั้นเป็นผลจากการควบคุม แต่ถ้าเราไม่ควบคุมสถิติก็อาจจะแย่งก็ได้ เลขาฯ สมช.เตรียมขง ครม. 26 พ.ค.นี้ อติตผู้พิพากษาศาลฎีกาชี้คนที่ออกมาต่อต้านจ้องล้มรัฐบาลโดยไม่สนใจคนเจ็บป่วยล้มตาย ด้านเพื่อไทยเตรียมแก้ปัญหาคอร์ฟิวด้วยปาก เตรียม 50 ขุนพลอภิปรายในสภา ยันรัฐบาลต้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินเท่านั้นก่อนเศรษฐกิจจะล่มสลาย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม นายวิชาญ เครื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 3 ฉบับ ในวันที่ 27-31 พฤษภาคมนี้ว่า รายละเอียดของการประชุมดังกล่าว เป็นเรื่องของวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านที่จะต้องหารือกัน และจะนำมารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม ซึ่งการอภิปรายที่จะยาวไปถึงวันเสาร์-อาทิตย์นั้น มีปัญหาอยู่ว่าจะมีคนมาเข้าร่วมประชุมหรือไม่

รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. มอบหมายให้ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไปพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะลดเวลาเคอร์ฟิวจากเที่ยงคืนถึงตีสี่ว่า มีการนำเสนอขึ้นมาในที่ประชุม แต่ยังไม่ชัดเจนแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงหลังการผ่อนคลายในระยะที่ 3 ได้หรือไม่ รองนายกฯ ตอบว่า ได้ ก็เป็นไปได้ แต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปหรือไม่เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าไม่ใช่ต่อ เรื่องเคอร์ฟิวก็ไม่ต้องพูดถึง แต่ถ้าหากประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อ การนำเสนอในที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้านั้นก็ไม่จำเป็นว่าเมื่อประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วจะต้องบังคับใช้มาตรการทุกอย่าง

ทั้งนี้ การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นไปตามมาตรา 5 แต่ผลของการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะเป็นไปตามมาตรา 9 ซึ่งมีอยู่ 7-8 ข้อ ดังนั้นจะเลือกใช้เป็นบางข้อก็ได้ เหมือนที่ผ่านมาเราประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินตามมาตรา 5 และประกาศใช้มาตรา 9 เกือบทุกข้อ ซึ่งข้อแรกคือเรื่องเคอร์ฟิว ดังนั้นถ้าต่อไปเราประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาจจะเลือกบังคับใช้ตามมาตรา 9 เพียงบางข้อก็ได้ เช่น เคอร์ฟิวไม่มีก็ได้ หรือจะลดเวลาเคอร์ฟิวให้สั้นลงก็ได้ หรือเวลานี้ห้าม



ชุมนุม ต่อไปอาจจะไม่ห้ามก็ได้ ซึ่งนี่คือตัวอย่าง ที่ยกให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินกับการบังคับใช้ มาตรการใดบ้างเป็นคนละส่วนกัน แต่ถ้าไม่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ใช้ข้อไหนไม่ได้เลย

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความพอใจในภาพรวมแล้วบอกต่อที่ประชุม ศบค.อย่างไร นายวิษณุกล่าวว่า สถิติดีขึ้น ถ้าดูตัวเลขของสถิติแต่ทางการแพทย์ยืนยันว่าที่สถิติดีขึ้นนั้นเป็นผลจากการควบคุม แต่ถ้าเราไม่ควบคุม สถิติก็อาจจะแย่งก็ได้ ดังนั้นขอให้ตั้งไว้สักระยะหนึ่ง แล้วค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลงตามลำดับ

นายวิษณุยังเผยว่า ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม เลขฯ สมช.จะรายงานในนาม ศบค. เพื่อขอต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และต่อหรือไม่ต่อเคอร์ฟิวเท่านั้น ส่วนมาตรการผ่อนคลายเป็นอื่น ๆ ไม่เคยเข้ากรม. จะมีการเข้าสู่การพิจารณาของ คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นไปตามอำนาจของ ผอ.ศบค. ดังนั้น สมช.จะประชุมในคณะย่อยในวันที่ 27 พฤษภาคม ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 29 พฤษภาคม เพื่อที่จะมีผลในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ ถัดไป มีวินัยไม่ต้องบังคับ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha โดยระบุว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่ยังคงมีแสดงว่ายังมีการระบาด สามารถประเมินได้ว่ามากหรือน้อยโดยเฉพาะกลุ่มแพร่ที่ไม่มีอาการ ด้วยการหา หลักฐานการติดเชื้อโดยการเจาะเลือด หาแอนติบอดี เป็นระยะในกลุ่มที่คัดเลือกที่เหมาะสมว่าเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ ในการมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการกระชับการควบคุมป้องกันโรคให้อยู่ในมาตรฐาน โดยให้มีการทำงานร่วมกันในการ ควบคุมอย่างมีเอกภาพ

"ถ้าคนไทย สถานประกอบการ การประกอบกิจกรรม มีวินัยไม่ต้องให้มีใครบังคับ ก็ไม่ต้องมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ ถ้ามุ่งประเด็นในการสามารถแยกกันควบคุมผู้ต้องสงสัยที่ไม่ปฏิบัติตาม จะสามารถใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อร้ายแรงได้ อย่างเดียวหรือไม่ และจะเพียงพอหรือไม่" ศ.นพ.ธีระวัฒน์ตั้งคำถาม

ด้านนายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า ถ้า ยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และใช้พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพียงฉบับเดียวมาใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อำนาจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่านอื่นๆ ไม่มีอำนาจ ที่จะสั่งการใดๆ ตามกฎหมายฉบับนี้

นายชูชาติระบุว่า ผู้ที่ออกมาต่อต้านและเรียกร้องให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน น่าจะรู้ดีว่าการแก้ปัญหาการระบาดของ โควิด-19 ที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จจนทั่วโลกให้การยอมรับและยกย่องนั้น เหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือ การนำ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาใช้ในการปัญหา เพราะนายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการได้ในทุกกรณี

"ถ้ายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใน รมต.สาธารณสุข ใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อแก้ปัญหา โดยนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีท่านอื่นๆ ไม่มีอำนาจยุ่งเกี่ยว เชื่อได้ว่าการระบาดของโควิด-19 รอบสอง เช่นที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ที่ใน รอบแรกมีผู้ป่วยเพียง 1,000 คนเศษ แต่ขณะนี้ผู้ป่วยถึง 30,426 คน ทั้งๆ ที่มีประชากรทั้งประเทศเพียง 5 ล้านคน เศษเท่านั้น"

อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกายังโพสต์ข้อความว่า ถ้าประเทศไทยมีผู้ป่วยเท่าหรือมากกว่าสิงคโปร์ จนเท่ากับประเทศ ฝรั่งเศสหรือสเปนหรือสหรัฐอเมริกาเมื่อใด ผู้ที่ออกมาต่อต้านการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และผู้ที่คอยจ้องล้มรัฐบาล

ชุดนี้ก็จะประสานเสียงออกมาขับไล่รัฐบาลชุดนี้โดยอ้างเหตุว่าแก้ไขป้องกันการระบาดของโควิด-19 ล้มเหลว ส่วนประชาชนคนไทยจะป่วยเจ็บและเสียชีวิตมากมาย แค่นั้น แม้อาจมีญาติพี่น้องของตนเองรวมอยู่ด้วย บุคคลเหล่านี้ก็คงไม่สนใจ เพราะต้องการเพียงให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ้นจากผู้นำของประเทศไทยเท่านั้น พท.เตรียม 50 ส.ส.

วันเดียวกันนี้ คุณหญิงสุภารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เรียกประชุม ส.ส.หารือร่วมกันผ่านระบบซูม เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อเตรียมการอภิปราย โดยเฉพาะพระราชกำหนดรวม 3 ฉบับ ที่รัฐบาลออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค ประกอบด้วย นายโกสิน พลกุล, นายชัยเกษม นิติสิริ, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง, นายวัฒนา เมืองสุข, นายนพดล ปัทมะ, นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา, นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รวมทั้งนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในการให้คำแนะนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและข้อกฎหมาย ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยมี ส.ส.ร่วมลงชื่อขออภิปรายดังกล่าวประมาณ 50 คน

สาระในการประชุมสรุปเบื้องต้น พรรคเพื่อไทยเห็นว่า มาตรการที่รัฐใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การล็อกดาวน์ประเทศ การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการประกาศเคอร์ฟิว ไม่ได้สอดคล้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ ดังนั้น พรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐบาลหมดความจำเป็นที่จะคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกต่อไป ในทางกลับกัน รัฐบาลควรปลดล็อกให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จะเสียหายมากที่สุดในรอบ 100 ปี โดยประเมินว่าจีดีพีอาจจะติดลบถึงร้อยละ 7-9 ส่งผลคนตกงานมากกว่า 7-10 ล้านคน

สำหรับมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด พรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐบาลยังเยียวยาไม่ทั่วถึง ดำเนินการด้วยความล่าช้า สร้างกติกากฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากกับประชาชน ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการเยียวยา และส่อไปในทางทุจริตเอื้อพวกพ้อง รวมทั้งไม่มียุทธศาสตร์ที่ทำให้การเยียวยา เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยจะเห็นได้จากข่าวทำให้ประชาชนต้องฆ่าตัวตาย และเงินเยียวยาที่ประชาชนจะต้องเป็นผู้ชำระหนี้ไหลไปสู่กระเป๋าของมหาเศรษฐีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เขียนจดหมายไปขอให้ช่วยรัฐบาล

นอกจากนี้ ในส่วนการอนุรักษ์เศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลาย พรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐบาลมิได้มีมาตรการที่จะดูแลรักษาหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการต้องเลิกกิจการ หรือบางรายต้องย้ายฐานเศรษฐกิจไปลงทุนในประเทศอื่น ส่งผลทำให้เกิดการเลิกจ้างงาน ซึ่งจะ使人ตกงานอย่างมหาศาล ปัญหาอาชญากรรมจะตามมา พระราชกำหนด 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชกำหนดช่วยเหลือเอสเอ็มอี และพระราชกำหนดรักษาเสถียรภาพทางการเงิน หรือที่เรียกว่าพระราชกำหนดอุ้มหุ่นกู้เศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังจะต้องเข้าไปช่วยใช้นี้จากเงินภาษีของประชาชนไม่ตอบโจทย์ของประเทศ และไม่สามารถอนุรักษ์เศรษฐกิจไว้ได้ ทางพรรคเพื่อไทยเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 แม้จะเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจของโลก แต่จะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวและบริการ การแพทย์และการสาธารณสุข การลงทุน และอสังหาริมทรัพย์ แต่รัฐบาลจะต้องรักษาฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้ได้ นั่นคือการบริโภคภายใน เพื่อไทยกลัวคนตกงาน

ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งฟื้นฟูด้วยการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายใน เพื่อเป็นฐานค้ำยันเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ให้ล่มสลายเพื่อรอให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวอื่นได้ทำงานหลังโควิด ได้แก่การส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุน แต่ปัญหาคือคนไทยขาดกำลังซื้อมาก่อนเกิดโควิดแล้ว

"โจทย์ของพรรคเพื่อไทยคือ รัฐบาลจะสร้างกำลังซื้อให้ประชาชนได้อย่างไร ในด้านผู้ชาย ได้แก่ ผู้ประกอบการรายย่อย หรือที่เรียกว่าเอสเอ็มอี ที่ได้รับความเสียหายมาก่อนเกิดโควิด-19 เช่นกัน แม้รัฐบาลจะออกพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดหาสินเชื่อรวม 500,000 บาท ให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอี แต่ก็ไม่ได้มีมาตรการใดที่จะทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทางการเงินจะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ อันจะทำให้ไม่เกิดการกระจายรายได้ เพราะเงินกู้ที่ประชาชนต้องใช้หนี้จะไหลไปสู่ธุรกิจของมหาเศรษฐีบางรายที่ค้ำจุนรัฐบาลอยู่ ปัญหาเหล่านี้รัฐบาลจะแก้อย่างไร" คุณหญิงสุภารัตน์กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยยังมีความกังวลที่รัฐบาลไม่มีมาตรการดูแลคนที่จะตกงานอีกจำนวนมหาศาล รวมทั้งไม่มีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดที่คนในโลกจะให้ความสำคัญกับสุขภาพและความสะอาด (health & hygienity) นอกจากนี้จะเอาเงินกู้ 400,000 ล้านบาท มาแจก ส.ส. เอาไปแสวงหาผลประโยชน์ แต่ภาระจะตกแก่ประชาชนที่จะต้องเป็นผู้ชำระหนี้ เหมือนกับโครงการมิยาซาวา หรือโครงการไทยนิยมที่ล้มเหลวมาก่อนแล้ว

คุณหญิงสุภารัตน์กล่าวในที่ประชุมอีกว่า ขอให้ ส.ส.ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนเรื่องการเยียวยา และรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อนำมาอภิปรายในสภา โดยจะจัดให้มีการติวเข้ม ส.ส.ทุกวัน ตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันอังคารก่อนจะมีการอภิปราย โดยเชื่อว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และจะเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพื่อไทยพลัส และอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรวบตัวไปเมื่อเย็นวันที่ 22 พ.ค. ในฐานะความผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ มาตรา 44 รัฐธรรมนูญ 2560 หลังจาก นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โดนฝ่ายความมั่นคงรวบตัวเมื่อเย็นเมื่อวานนี้ ขณะที่ออกมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ #6ปีรัฐประหาร โดยสงบ ที่หน้าหอศิลป์ ด้วยช็อกกล่าวหาว่า ผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าเจตนาของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด หรือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของผู้มีอำนาจ เพราะตลอดระยะเวลา 6 ปีนับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารปี 2557 พลเอกประยุทธ์และผู้กระทำการรัฐประหารได้บอกกับสาธารณชนโดยเสมอว่าเข้ามาเพื่อปฏิรูปประเทศ และยึดตามหลักประชาธิปไตยมาโดยตลอด แต่การกระทำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนั้นก็ดูเหมือนจะสวนทางมาโดยเสมอ

"ศรีสุวรรณ"ร้องผู้ตรวจฯ

จึงขอตั้งคำถามกลับไปสู่นายกรัฐมนตรีว่าความเข้าใจของคำว่าประชาธิปไตยของพลเอกประยุทธ์ คือการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ท่านบอกว่าจะใช้เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิดมาดำเนินคดีกับผู้เห็นต่างทางการเมืองใช่หรือไม่ และถ้านั้นเจตนาของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้คืออะไร

ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทุเลาเบาบางลงไปมากแล้ว ตามคำแถลงของโฆษก ศบค. แต่ทว่ารัฐบาลก็ยังคงใช้



อำนาจโดยไม่มีกรยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่ตาม พ.ร.ก.ดังกล่าว ม.11 วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า เมื่อเหตุการณ์ตามเหตุผลที่ประกาศได้ยุติลงแล้ว ให้นายกรัฐมนตรียกเลิกประกาศโดยเร็ววัน

การที่นายกรัฐมนตรีออกประกาศและข้อกำหนดต่างๆ ตาม ม.9 เป็นการกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ให้การรับรองและคุ้มครองไว้ แต่กลับมีการเขียนกฎหมายในลักษณะที่เป็นการตัดอำนาจศาลปกครองในการเข้าไปพิจารณาคดี ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะข้อกำหนดที่ออกมาบังคับใช้ตามกฎหมายเหล่านั้น ส่วนใหญ่เป็นข้อพิพาททางปกครอง แต่กลับไปเขียนกฎหมายไม่ให้ศาลปกครองพิจารณา ตามที่ระบุไว้ใน ม.16 ที่ว่า “ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามพระราชกำหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง”

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 ม.197 บัญญัติไว้ชัดเจนว่า “ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง” ประกอบ ม.3 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กกรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม” และ ม.5 บัญญัติว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจะนำมาบังคับมิได้

แต่การที่รัฐบาลประกาศและต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขกำหนดว่าจะจบลงอย่างไร หรือที่ท้าวว่าจะยกเลิกประกาศไปเมื่อใดและข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายทางปกครองอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ที่ออกมาบังคับใช้มีลักษณะของการ “เลือกปฏิบัติ” หลายประการ ย่อมชี้ให้เห็นว่า เป็นการใช้อำนาจที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม สร้างความเดือดร้อนและเสียหายต่อประชาชนหลายต่อหลายเรื่อง ซึ่งควรที่จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิในการนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ เพื่อจะได้เป็นข้อยุติว่าการใช้อำนาจนั้นๆ ของรัฐบาลชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่กลับมีการเขียนกฎหมายเพื่อตัดอำนาจหรือขจัดอำนาจของศาลปกครองไปเลย ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯ จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ม.16 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.197 หรือไม่ โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 25 พ.ค.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/66734>

วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

## พท.จัดทัพ50สส. ขำแหละพรก.เงินกู้3ฉบับ สั่งเก็บข้อมูลตัวเข้มทุกวัน



พท.จัดทัพ50สส.

ขำแหละพรก.เงินกู้3ฉบับ

สั่งเก็บข้อมูลตัวเข้มทุกวัน

‘วิษณุ’สะกิดอย่าลากยาว

ภท.ขอเพิ่มเก้าอี้ ปร.กมธ.

อ้างได้ผู้แทนอีก10รายชื่อ

พรรคเพื่อไทยเตรียม 50 สส. เก็บข้อมูลตัวเข้ม รอเวลาอภิปรายขำแหละ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับในสภาฯสัปดาห์หน้า ในขณะที่วิษณุสะกิดอย่าลากยาวไปถึงเสาร์-อาทิตย์ เพราะจะไม่มีคนเข้าประชุมด้านภูมิใจไทย ทวงเก้าอี้ ปร.กมธ.เพิ่ม หลังมีสส.เข้ามาอีก 10 ราย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 3 ฉบับ เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค.นี้ว่ารายละเอียดของการประชุมดังกล่าว เป็นเรื่องของวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านที่จะต้องหารือกันและจะนำมารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันอังคารที่ 26 พ.ค.นี้ อย่างไรก็ตามการอภิปรายที่จะยาวไปถึงวันเสาร์-อาทิตย์นั้นมีปัญหาอยู่ที่ว่าจะมีคนมาเข้าร่วมประชุมหรือไม่

พท.เตรียม50ขุนพลถล่มพรก.

วันเดียวกัน คุณหญิงสุตาดัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เรียกประชุม ส.ส.หารือร่วมกันผ่านระบบซูม เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อเตรียมการอภิปราย โดยเฉพาะพระราชกำหนดรวม 3 ฉบับ ที่รัฐบาลออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคประกอบด้วยนายโกศล พลกุล นายชัยเกษม นิติสิริ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายวัฒนา เมืองสุข นายพนอด ปัทมะ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายวรวิจน์ เอื้ออภิญญกุล รวมทั้งนายสุชาติ ธาดาธำรงค์เวช เข้าร่วมอย่างพร้อม

เพียงในการให้คำแนะนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและข้อกฎหมาย ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยมี ส.ส. ร่วมลงชื่อขออภิปรายดังกล่าว ประมาณ 50 คน

คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยเห็นว่า มาตรการที่รัฐใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ได้แก่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การล็อกดาวน์ประเทศ การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการประกาศเคอร์ฟิว ไม่ได้สัดส่วนกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดทำให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ ดังนั้นพรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐบาลหมดความจำเป็นที่จะคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกต่อไป ในทางกลับกันรัฐบาลควรปลดล็อกให้

ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จะเสียหายมากที่สุดในรอบ 100 ปี โดยประเมินว่าจีดีพีอาจจะติดลบถึงร้อยละ 7-9 ส่งผลกระทบต่อคนมากกว่า 7-10 ล้านคน

ชุดไร้ยุทธศาสตร์เยียวยาประช.  
“ส่วนสำหรับมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด พรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐบาลยังเยียวยาไม่ทั่วถึง ดำเนินการด้วยความล่าช้า สร้างกติกากฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากกับประชาชน ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการเยียวยา และส่อไปในทางทุจริตเอื้อพวกพ้อง รวมทั้งไม่มียุทธศาสตร์ที่ทำให้การเยียวยา เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้จากข่าวทำให้ประชาชนต้องฆ่าตัวตายและเงินเยียวยาที่ประชาชนจะต้องเป็นผู้ชำระหนี้ไหลไปสู่กระเป๋าของมหาเศรษฐีที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เขียนจดหมายไปขอให้ช่วยรัฐบาล”

หวังตงงานฟุง-กลุ่มทุนย้ายฐาน

นอกจากนี้ในส่วนการพยุงรักษาเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลาย พรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐบาลมิได้มีมาตรการที่จะดูแลรักษาหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการต้องเลิกกิจการ หรือบางรายต้องย้ายฐานเศรษฐกิจไปลงทุนในประเทศอื่นส่งผลทำให้เกิดการเลิกจ้างงานซึ่งจะทำให้คนตกงานอย่างมหาศาล ปัญหาอาชญากรรมจะตามมา พระราชกำหนดฉบับได้แก่ พระราชกำหนดช่วยเหลือเอสเอ็มอีและ พระราชกำหนดรักษาเสถียรภาพทางการเงินหรือที่เรียกว่าพระราชกำหนดอุ้มหุ่นกู้เศรษฐกิจที่กระทรวงการคลัง จะต้องเข้าไปช่วยใช้หนี้จากเงินภาษีของประชาชนไม่ตอบโจทย์ของประเทศและไม่สามารถพยุงรักษาเศรษฐกิจไว้ได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยยังมีความกังวลที่รัฐบาล ไม่มีมาตรการดูแลคนที่ตกงานอีกจำนวนมหาศาลรวมทั้งไม่มีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดที่คนในโลกจะให้ความสำคัญกับสุขภาพและความสะอาด(health & hygienity) นอกจากนี้จะเอาเงินกู้ 400,000ล้านบาทมาแจก ส.ส.เอาไปแสวงหาผลประโยชน์แต่ภาระจะตกแก่ประชาชนที่จะต้องเป็นผู้ชำระหนี้ เหมือนกับโครงการมิยาซาว่าหรือโครงการไทยนิยมที่ล้มเหลวมาก่อนแล้ว

ตีวเข้ม23-26พค./สั่งสส.เก็บข้อมูล

ทั้งนี้ คุณหญิงสุภารัตน์กล่าวในที่ประชุมอีกว่าขอให้ ส.ส.ได้ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนเรื่องการเยียวยาและรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อนำมาอภิปรายในสภาฯ โดยจะจัดให้มีการตีวเข้ม ส.ส. ทุกวัน ตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันอังคารก่อนจะมีการอภิปราย โดยเชื่อว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและจะเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

‘พิชัย’ รับคูดิตพท.ตั้งพรรคใหม่

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวตั้งพรรคการเมืองใหม่ ซึ่งมีรายชื่อของนักการเมืองหลายคนร่วมโดยยอมรับว่า ที่ผ่านมาได้พูดคุยกับบรรดาเพื่อนนักการเมืองหลายกลุ่มจริง อาทิ นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายภูมิธรรม เวชยชัย นายวีระพงษ์ รามางกูร นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และนพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่เป็นการพูดคุยเรื่องสถานการณ์การเมืองทั่วไป ยังไม่ตักผลึกกลิ้งในรายละเอียดของพรรคใหม่ที่จะตั้งขึ้น ซึ่งต้องหารือกันต่อไปว่าจะร่วมตั้งเป็นพรรคเดียวกันหรือไม่ เพราะมีการคุยกันหลายกลุ่ม ส่วนแนวโน้มความชัดเจนจะเกิดขึ้นอีกนานเพียงใดยังไม่แน่ใจ เพราะขณะนี้ยังมีเวลา มีจังหวะ ต้องรอดูว่าทิศทางการเมืองจะเป็นอย่างไร แต่แนวโน้มนโยบายของพรรคใหม่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและมุ่งหวังให้ประเทศเจริญปัดรวม'อุดม-สมคิด'เกิดยาก

สำหรับสาเหตุที่นักการเมืองรุ่นใหญ่จะร่วมกันตั้งพรรคการเมือง นายพิชัยกล่าวว่าเป็นเพราะความนิยมของพรรคการเมืองต่างๆในปัจจุบันลดลงมาก อีกทั้งรัฐบาลมีปัญหาเศรษฐกิจหนักมากจึงเห็นว่ามีโอกาสที่พรรคการเมืองใหม่จะเป็นความหวังของประชาชนไม่ยากให้ประชาชนสิ้นหวังและไม่ต้องการให้อำนาจนอกระบบเข้ามาแทน

อย่างไรก็ตาม นายพิชัย ยังปฏิเสธข่าวเรื่องร่วมตั้งพรรคกับ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า ไม่มีทางเป็นไปได้ ส่วนการประเมินการเลือกตั้งครั้งหน้า จะเกิดขึ้นได้เมื่อใดนั้น เป็นเรื่องที่ประเมินยาก

ภท.ไว้มเพิ่ม10สส.ไม่ได้ปธ.กมธ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในขณะนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการจัดสรรตำแหน่งประธานคณะกรรมการ (กมธ.)สามัญประจำ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 35คณะ เป็นผลมาจากเสียงในสภาฯ เหลือส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่ได้จำนวน 487คน ส่วนหนึ่งที่หายไปเนื่องจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ทำให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 11คน ที่เป็นกรรมการบริหารพรรค ต้องพ้นจากตำแหน่งและเมื่อพรรคถูกยุบ บัญชีผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค ต้องเสียไปด้วย ส่งผลให้ท้ายที่สุด ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในลำดับถัดไปไม่ได้ รับการเลื่อนขึ้น ดำรงตำแหน่ง ส.ส.

มีรายงานอีกว่าจากกรณีดังกล่าว ทำให้ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยที่เข้าหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ระหว่างประชุมร่วมกันกับหัวหน้าพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ได้สอบถามว่าต้องมีการจัดสัดส่วนประธาน กมธ.สามัญใหม่หรือไม่โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย ได้ส.ส.เพิ่มขึ้นมาอีก10คนยอมทำให้พรรคภูมิใจไทย สมควรได้ตำแหน่งประธาน กมธ.สามัญ เพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง แต่ปรากฏในเอกสารที่ระบุจำนวน ส.ส.ของแต่ละพรรคและการคำนวณสัดส่วนตำแหน่งประธาน กมธ.กลับกำหนดให้พรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.เพิ่ม 3 คนเท่านั้น ขณะที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ได้ตำแหน่งประธาน กมธ.ทั้งที่ไม่ได้มีจำนวน ส.ส.เพิ่มแต่อย่างใด จึงทำให้ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย ไม่พอใจเป็นอย่างมาก ซึ่งพรรคภูมิใจไทยกำลังหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/494670>

## “ศรีสุวรรณ” ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน



พท.จองคว 3 วัน ถล่มหนักเงินกู้

แกนนำเพื่อไทยพร้อมหน้า ติวเข้ม ส.ส.ปุพรมถล่ม พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ “เจ็ทน้อย” สั่ง ส.ส.ลุยเก็บข้อมูลจ่ายเยียวยาหลักล้าน ปัญหาจากผู้ประกอบการรายย่อย “อนุดิษฐ์” ตั้งทำขอเวลาถล่ม พ.ร.ก.ให้คลังกู้เงิน 1 ลล. 3 วัน เต็มๆ “วิษณุ” ท้วง ส.ส.แท้โดตรมวันหยุด “เทพไท” ยุติมติสิทธิเยียวยา ขรก.ทุกระบบ แซะ “อุตตม” อย่าดูแค่ ปัญหาเยียวยาเกษตรกร ไล่ไปดู “เราไม่ทิ้งกัน” สุดอลเวงด้วย “เสรีพิศุทธ์” เฉ่งรัฐบาลคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินเห็นแก่ ความมั่นคงตัวเอง “ศรีสุวรรณ” จ่อส่งศาล รธน.ชี้ขาด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ภท.ไว้อย่างเหลือใจ โศกนาฏกรรมเพิ่ม ฤทธิ์พลังดูดก้าวไกลถูกหันไป 2 คณะ พท.ฉะนายพล 3 ป.สร้างมรดกบาป

หลังการประชุมวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้านและตัวแทนพรรคการเมือง ไฟเขียวให้เวลาฆ่าแหละ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ 5 วัน เต็มๆ ล่าสุดแกนนำพรรคเพื่อไทยเรียกประชุม ส.ส.ติวเข้ม พร้อมสั่ง ส.ส.ลุยเก็บข้อมูลจากประชาชน โดยเฉพาะปัญหา การจ่ายเยียวยาไม่ทั่วถึง ไม่เป็นธรรม

พท.จัดติวเข้มรอดลูง พ.ร.ก.กู้เงิน

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เรียกประชุม ส.ส.พรรค ผ่านระบบ ชุม เพื่อเตรียมการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค อาทิ นายโกศล พลกุล นายชัย เกษม นิตสิริ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายวัฒนา เมืองสุข นายณพดล ปัทมะ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นายสุชาติ ธานีธรรม ธาราธิราช เข้าร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่ามาตรการที่รัฐใช้ ประกอบด้วยประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน การล็อกดาวน์ประเทศ การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการประกาศเคอร์ฟิว ควบคุมการแพร่ ระบาดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้สัดส่วนกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้เกิดผลกระทบใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ รัฐบาลหมดความจำเป็นที่จะคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกต่อไป ควรปลดล็อกให้มีความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่จะเสียหายมากที่สุดในรอบ 100 ปี โดยประเมินว่าจีดีพีอาจติดลบถึงร้อยละ 7-9 ส่งผลให้มีคนตกงานมากกว่า 7-10 ล้าน คน ขณะที่มาตรการเยียวยาไม่ทั่วถึง ลำช้า สร้างกติกายุ่งยาก ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง และส่อไปในทางทุจริตเอื้อพวกพ้อง

### “เจ็ทน้อย” ลี้ ส.ส.ลุยเก็บข้อมูล

คุณหญิงสุตารัตน์กล่าวว่า ขอให้ ส.ส.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนเรื่องการเยียวยาและรับฟังปัญหาผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อนำมาอภิปรายในสภาฯ โดยจะจัดตัวเข้ม ส.ส.ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 23-26 พ.ค. ก่อนจะมีการอภิปราย โดยเชื่อว่า จะปกป้องผลประโยชน์ประชาชน และเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

### ตั้งทำขอเวลาถล่ม 3 วันเต็มๆ

น.อ.อนุชิต งามนครพรพร เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการประชุมวิปรัฐบาลกับวิป ฝ่ายค้าน มีข้อสรุปให้ใช้เวลาอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ เป็นเวลา 5 วัน พรรคเพื่อไทยจะเน้นน้ำหนักประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ไปที่ พ.ร.ก.กู้เงินของกระทรวงการคลัง วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ส่วน พ.ร.ก.กู้เงินฉบับอื่นจะให้น้ำหนักลดหลั่นลงมา ดังนั้น เมื่อมีเวลาอภิปรายทั้งหมดจำนวน 5 วัน จะให้เวลาสำหรับการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงินของกระทรวงการคลังจำนวน 3 วัน จากนั้นค่อยพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงินฉบับอื่นก่อนไปลงมติทีละฉบับในวันที่ 31 พ.ค. จากนั้นจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

### “วิชญ์” ห่วง ส.ส.แท้โตตรมวันหยุด

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิชญ์ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ในวันที่ 27-31 พ.ค. ว่า รายละเอียดการประชุมดังกล่าว วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านต้องหารือกันและนำมารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 26 พ.ค. ขณะที่การอภิปรายยาวไปถึงวันเสาร์-อาทิตย์นั้น มีปัญหาอยู่ว่าจะมีคนมาเข้าร่วมประชุมหรือไม่

### “เทพไท” ยุติคดีเยียวยา ชรก.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงมาตรการเยียวยาข้าราชการที่ลงทะเบียนเป็นเกษตรกร ว่า ถือเป็นนโยบายที่ลึกลับเลือกปฏิบัติของรัฐบาล ไม่มีความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชน ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการเยียวยาให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนจากรัฐอยู่แล้ว การที่นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่าได้หารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว มีความเห็นว่าข้าราชการประจำที่เป็นเกษตรกรจะไม่ได้รับสิทธิเยียวยา และจะเสนอขอมติ ครม.เพื่อความชัดเจนต่อไปนั้น ต้องขอบคุณกระทรวงเกษตรฯที่ออกมายืนยันและรักษาหลักการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

### แซะ “อุตตม” คุยปัญหาไม่ทั่วถึง

นายเทพไทกล่าวว่า ส่วนการลงพื้นที่ของนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ดูการเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครปฐม นับเป็นเรื่องดี ผู้บริหารจะได้รับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยตรง แต่น่าเสียดายที่นายอุตตมไม่ได้ลงไปรับฟังปัญหาของประชาชนผู้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่มีปัญหามากกว่ากลุ่มเกษตรกรด้วยซ้ำไป จึงขอสนับสนุนให้ผู้บริหารของรัฐบาลลงพื้นที่จริง ไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ดีกว่านั่งอยู่บนหอคอยงาช้างคอยบัญชาการอยู่ในห้องแอร์ และรอฟังรายงานจากข้าราชการประจำเท่านั้น เพราะรัฐบาลจะไม่ได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนเลย

### “นิพนธ์” แจกถุงยังชีพชาวสงขลา

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นำคณะไปมอบถุงยังชีพปันน้ำใจให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 กว่า 1,000 ชุด



นายนิพนธ์กล่าวว่า ถือเป็นกิจกรรมที่ดีไม่ต้องอาศัยงบประมาณแผ่นดิน เป็นการร่วมบริจาคช่วยเหลือจากโรงงาน ห้างร้านต่างๆส่งถึงมือพี่น้องประชาชนในยามประสบกับความยากลำบาก คนไทยจะไม่ทอดทิ้งกัน จากนั้นนายนิพนธ์เดินทางต่อไปที่โรงเรียนเกาะแก้วพิทยาสรรค์ ติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมถุงยังชีพที่จะส่งต่อไปยังจังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จ.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี และจังหวัดในโซนอันดามัน คือ จ.ภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง รวมกว่า 13,000 ชุด

### **“ศาสตรา” แจกพรีน้ำมันเต็มถัง**

ด้านนายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ โสฬสงเพชบุรีทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มอาสาพัฒนาบ้านเกิดช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพซีรจักรยานยนต์รับจ้าง พ่อค้า แม่ค้า ด้วยการให้เติมน้ำมันเต็มถังฟรีแก่รถจักรยานยนต์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 โดยเปิดให้แจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเลขทะเบียนรถที่จะเติมน้ำมันไว้ในโพสต์ จำกัดผู้ที่ได้สิทธิเติมน้ำมันจำนวน 500 คน โดยจะมอบเป็นคู่มือเพื่อนัดวันเติมน้ำมัน นายศาสตรากล่าวว่า เป็นการรวมกลุ่มในนาม “เพื่อน ส.ส.ศาสตรา” และ “กลุ่มอาสาพัฒนาบ้านเกิด” ที่มีหนึ่งในสมาชิกเป็นเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมัน จึงเกิดโครงการช่วยเหลือนี้ขึ้นมา โครงการนี้จะเน้นผู้ประกอบการอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง พ่อค้า แม่ค้าที่ใช้รถจักรยานยนต์ทำมาหากินเป็นหลัก นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการธนาคารอาหาร สำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชน ตั้งเป้าไว้จะทยอยนำส่งประชาชนให้ครบ 18,000 หลังคาเรือนในพื้นที่

### **“พลภูมิ” หนุนใช้ “ไทยชนะ” ทัว ปท.**

ขณะที่นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการติดตามการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ เห็นว่ามีประโยชน์มาก ทำให้ทราบว่าในแต่ละช่วงเวลา ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า หรือกิจการแต่ละแห่ง มีคนจำนวนเท่าใด ทำให้ทราบกลุ่มเสี่ยง แต่นอกจากจะใช้กับภาคเอกชนแล้ว ขอเรียกร้องให้รัฐบาลขยายการใช้ไปยังหน่วยงานราชการทั่วประเทศ ที่มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมากเช่นกัน ทั้งสำนักงานเขต กรมการขนส่งทางบก ศูนย์ราชการ ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาด สวนสาธารณะ วัด มัสยิด และสถานที่ท่องเที่ยวในเมื่อวันนี้รัฐบาลประกาศคลายล็อกแล้ว แต่กลับพบว่าหน่วยงานราชการกลับยังไม่มีการใดๆออกมา

### **“เสรีพิศุทธ์” เฉ่งรัฐบาลเห็นแก่ตัว**

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบต่ออายุ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปถึงวันที่ 30 มิ.ย.ว่า เอาเหตุผลอะไรมาต่อ กฎหมายหลักทั่วไปมีอยู่สามารถบังคับใช้ได้อยู่แล้ว เป็นการต่ออายุเพื่อตัวเองหรือไม่ การไม่ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพราะคิดถึงแต่ความมั่นคงของตัวเอง มากกว่าประเทศและประชาชน กล่าวถ้าเลิกใช้มีอบจะมาแน่ นายกฯ อย่าไปกลัวอะไร ขณะนี้ประชาชนเดือดร้อนมาก อยากกลับมาทำมาหากิน มีแต่ฝ่ายความมั่นคงที่คิดสร้างเกราะป้องกันตัวเองแต่ไม่คิดว่าเศรษฐกิจจะเสียหาย เอาแต่ตัวเองเป็นหลัก อีกประเด็นที่อยากฝากคือการใช้งบประมาณของรัฐบาล ตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ จัดทำงบประมาณมา 6 ปีแล้ว ตั้งงบประมาณไปแล้วกว่า 2.6 ล้านล้านบาท เป็นการใช้เงินเกินตัว ซื้อแต่รถถัง เครื่องบิน เรือดำน้ำ ยิ่งการกู้เงินขณะนี้ไม่มีทางเยียวยาประชาชนได้หมด หนี้เต็มมีเยอะอยู่แล้วจะมาเพิ่มหนี้ใหม่อีก ถ้า พล.อ.ประยุทธ์พ้นตำแหน่งไป มีแต่ประชาชนต้องมานั่งใช้น้ำนี้แทน



## ข้อเสนอแนะ รธน.ชี้ขาด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า วันที่ 25 พ.ค.นี้ จะไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ การที่รัฐบาลประกาศและต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อเนื่อง โดยไม่มีที่ท่าจะยกเลิกเมื่อใด ชี้ให้เห็นว่าเป็นการใช้อำนาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนหลายเรื่อง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธินำคดีฟ้องต่อศาลปกครองได้ เพื่อเป็นข้อยุติว่าการใช้อำนาจของรัฐบาลชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่กลับเขียนกฎหมายตัดอำนาจของศาลปกครอง จึงไม่น่าจะถูกต้อง

## ภท.โวยแหกข้อเก้าอี้ กมธ.ใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ขณะนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดสรรตำแหน่งประธานคณะกรรมการการสามัญทั้ง 35 คณะกันใหม่ หลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ ทำให้ ส.ส.บัญญัติรายชื่อ 11 คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่ง และไม่สามารถเลื่อนผู้สมัคร ส.ส.บัญญัติรายชื่อลำดับถัดไปขึ้นมาดำรงตำแหน่ง รวมถึงกรณีมีการคัด ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ออกไปหลายราย พรรคภูมิใจไทยจึงมีการหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ถึงการจัดโควตาประธาน กมธ.กันใหม่ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส.เพิ่มขึ้น 10 คน ควรได้ตำแหน่งประธาน กมธ.เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง แต่ปรากฏว่าในเอกสารระบุจำนวน ส.ส.แต่ละพรรค และการคำนวณสัดส่วนตำแหน่งประธาน กมธ.ของสภาฯ กลับระบุว่าพรรคภูมิใจไทยมี ส.ส.เพิ่มขึ้น 3 คนเท่านั้น และให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้ตำแหน่งประธาน กมธ. ทั้งที่ไม่มี ส.ส.เพิ่ม ทำให้พรรคภูมิใจไทยไม่พอใจอย่างมาก จึงมีการเสนอให้พรรคภูมิใจไทยนำเอกสารมายืนยันว่ามี ส.ส.เพิ่มขึ้น 10 คนจริง เพราะเอกสารของเจ้าหน้าที่สภาฯ อาจยังไม่เห็นเอกสารที่อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ย้ายมาเข้าพรรคภูมิใจไทย จากนั้นจะกำหนดสัดส่วนตำแหน่งประธาน กมธ.ต่อไป

## ฤทธิ์พลังดูดก้าวไกลถูกหันไป 2 คณะ

ขณะเดียวกัน ตำแหน่งประธาน กมธ.ในสัดส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ภายหลังจากตำแหน่งประธาน กมธ.กฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และประธาน กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ วางลง เนื่องจากนายปิยบุตร แสงกนกกุล และ พล.ท.พงศกร รอดชมภู พ้นจากการเป็น ส.ส.ไป อีกทั้งพรรคก้าวไกลเหลือ ส.ส.เพียง 54 คน ทำให้ที่ประชุมพรรคการเมืองเสนอให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจจะยังคงตำแหน่งประธาน กมธ.ทั้ง 2 คณะต่อไปหรือไม่ และพรรคก้าวไกลจะมีสัดส่วนเก้าอี้ประธาน กมธ.ลดลงเหลือ 4 คณะ จากเดิมที่มีอยู่ 6 คณะ ตามสัดส่วน ส.ส.

## ฉะนายพล 3 ป. สร้างมรดกบาป

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 6 ปี การรัฐประหาร คสช. 22 พ.ค.ที่ผ่านมา คนไทยไม่ได้อะไรนอกจากมรดกบาปที่ คสช.ทิ้งไว้ คือเศรษฐกิจเหลว ปรองดองและปฏิรูปปลวง แต่สิ่งที่นายพล 3 ป.ได้รับจากการรัฐประหารนั้นมากมาย คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์ กำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเต็มตัว หวังยึดพรรคไว้สืบทอดอำนาจให้ยาวนานที่สุด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา พี่รอง ได้เป็น รมว.มหาดไทยคุมฝ่ายปกครองต่อเนื่องยาวนาน ถูกมองว่าบั่นทอนความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จาก ผบ.ทบ. ยึดอำนาจมาเป็นนายกอยู่ยาวมาถึงปีที่ 6 และเตรียมจะอยู่ยาวต่อไปอีกอย่างน้อย 2 สมัย หากโชคดีกว่านั้นหวังจะได้เป็นนายกตลอดกาล คุณทั้งทหารตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคง สิ่งที่ประกาศว่าจะทำ

หลังรัฐประหารยึดอำนาจ ยังไม่มีอะไรที่ทำได้ แต่สิ่งที่คนไทยได้รับ คือประชาธิปไตยเสียรูปแบบถอยหลังลงเหว ได้รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง แต่คนร่างไม่กล้าให้ใครตรวจสอบ อภิชนเป็นใหญ่ปล้นอำนาจประชาชน ได้ ส.ว.ลากตั้งมาตั้งนายกฯ ได้รัฐบาลผสมยั่วเย้ามากที่สุด ได้ ส.ส.งูเห่า ประชาชนจึงตั้งคำถามเป็น 6 ปีที่เอาความทุกข์ร้อนประชาชนเป็นเครื่องมือสร้างผลประโยชน์การเมือง แล้วทิ้งประชาชนไว้ข้างหลัง

### ศาลาพร้อมรับคดีฟื้นฟูไทย

อีกเรื่อง นายสุริยันธ์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงความพร้อมของศาลล้มละลายในการรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า ศาลล้มละลายกลางมีความพร้อมในการดำเนินการ เพราะก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงิน และคดีที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 จนถึงปัจจุบัน บริษัทที่มีหนี้จำนวนมากนับหมื่นหรือแสนล้านบาท รวมทั้งคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลล้มละลายกลางโดยตลอด ในช่วงหลายปีมานี้มีคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหลายคดี

ส่วนการฟื้นฟูกิจการจะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นกับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสภาพกิจการนั่นเอง, การสนับสนุนของเจ้าหนี้ และผู้ที่ใส่เงินลงทุนใหม่, การแข่งขันของอุตสาหกรรม ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจในภาพรวม ปัญหาที่เคยเกิดในทางคดีฟื้นฟูมักมีที่มาจากความขัดแย้งระหว่างลูกหนี้, เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ดังนั้น การเจรจาเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ และการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลนอกกระบวนการศาล ถือว่าสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1851816>

## FootNote : รับ และรุกรทาง "การเมือง" สถานการณ์ 6 ปี รัฐประหาร



ไม่ว่าปฏิบัติการแสดง "ป้ายผ้า" ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ไม่ว่าจะการสกัดขัดขวางของ "เจ้าหน้าที่" อันตามมาอย่างฉับพลันทันใด

ล้วนดำเนินไปเท่ากับเป็นการแสดงออกในเชิง "สัญลักษณ์" ในทาง "การเมือง"

1 เป็นสัญลักษณ์ของการไม่เห็นด้วย ของความไม่พอใจ

ขณะเดียวกัน 1 เป็นสัญลักษณ์ว่า "อำนาจ" อยู่ในมือของผู้ใด และอำนาจนั้นก็ไม่ต้องการให้มีการแสดงออกทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น

เหมือนกับจะสะท้อนให้เห็นอำนาจของพรก.ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอันประกาศและบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม 2563

แต่แท้จริงแล้วนี่คืออำนาจอย่างเดียวกันกับที่ได้มาจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เมื่อ 6 ปีก่อนเป็นอำนาจอันเป็นตัวแทนแห่ง "อ-ประชาธิปไตย"

การเข้าสกัดขัดขวางต่อการปรากฏขึ้นของ "ป้ายผ้า" อันเป็นปฏิกริยาในทางการเมือง จึงเท่ากับ "อำนาจรัฐ" ได้ดำเนินไปตามเป้าหมายของผู้ประท้วงโดยอัตโนมัติ

ด้วยความจำเป็นในฐานะที่เป็นผู้กุม "อำนาจรัฐ" ด้วยความจำเป็นในนามแห่ง "กฎหมาย"

แม้กฎหมายอันสะท้อนผ่านพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548 จะขัดต่อสิทธิและเสรีภาพซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

แม้ในทางเป็นจริงประเทศได้พัฒนาและก้าวเข้าสู่รูปแบบที่เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นจากการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เมื่อ 1 ปีก่อน

ภาพของการสกัดขัดขวาง "ปฏิกริยา" ที่มีต่อรัฐประหารเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2557 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่อง แบบจึงเท่ากับเป็นรูปธรรมและคำตอบ

คำตอบถึงสภาพความเป็นจริงของอำนาจรัฐ "ไทย" ในเดือนพฤษภาคม 2563

สภาพการณ์อันปรากฏขึ้น ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ณ บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล ณ บริเวณหน้าหอศิลป์  
กทม. และที่จังหวัดขอนแก่น

เหมือนกับว่ารัฐบาลอาศัยพรก.การบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นเครื่องมือ "รุก"  
แต่ภายในการรุกอย่างเป็นฝ่ายกระทำกลับกลายเป็นว่ารัฐบาลตกอยู่ในสถานะแห่ง "การตั้งรับ"

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news\\_4182963](https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4182963)

วันที่ 23 พ.ค. 2563 เวลา 15:11 น.

## เทคนิคการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (1)



โดย...ทวี สุรฤทธิกุล

\*\*\*\*\*

นายกรัฐมนตรียุคใหม่จะมีวิบากกรรมที่ต่างไปจากยุคเก่า ผู้เขียนมีความเชื่อว่าการเมืองไทย(และในหลายๆ ประเทศทั่วโลก)ในอนาคตจะมีการปกครองในรูปแบบ “หนึ่งตัว หลายหัว หลายมือ หลายเท้า แต่หัวใจเดียวกัน” คือมีแค่ “ผู้นำในฝ่ายบริหาร” ที่อาจจะเรียกว่าประธานาธิบดีบ้าง นายกรัฐมนตรีบ้าง เป็นตัว “หนึ่งตัว” นั้น ทำหน้าที่ตามที่ผู้คนได้ร่วมกันคิด คือใช้คนเก่งๆ หลากๆ คน “หลายหัว” มาร่วมวางแผนและควบคุมดูแลประเทศ

ซึ่งผู้เขียนไม่ขอเรียกว่าคนเหล่านี้คือรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี เพราะในอนาคตคนพวกนี้จะได้มาจากนักการเมือง และอาจไม่มีความจำเป็นที่จะมี “กลุ่มกินเมือง” แบบนั้นต่อไปอีก แต่จะมาจากมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงต่างๆ ที่ถูก “ขอร้อง” ให้เสียสละเข้ามาทำงานเพื่อชาติ ที่อาจจะมิชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นต่อไป โดยมี “หลายมือ” และ “หลายเท้า” คือกลไกของรัฐและภาคส่วนต่างๆ ในสังคมร่วมมือกัน อย่างยินยอมพร้อมใจและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

อย่างที่เรียกว่า “หัวใจเดียวกัน” นั้น (ซึ่งผู้เขียนได้ข้อสังเกตนี้จากการติดตามการทำงานของภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาโควิด 19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีกลายเป็นแค่ “ปุ่มรีโมท” คือใช้อำนาจพิเศษคอยสั่งการให้กับกลไกต่างๆ ตามแต่จะมีผู้แจ้งให้ทำเท่านั้น เพราะความสำเร็จในการแก้ไขวิกฤติครั้งนี้เกิดจากการการระดมสมองของมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกัน ภายใต้วามร่วมมือและความยินยอมพร้อมใจของประชาชนทุกภาคส่วน)

นายกรัฐมนตรีของไทยมีสภาพเป็นแค่ “รีโมท” มานานแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนครีโมทนั่นเองหรือมีคนอื่นกดให้เท่านั้น นั่นก็คือถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบเผด็จการ นายกรัฐมนตรีก็อาจจะใช้อำนาจนั้นด้วยตนเอง เพราะเป็นผู้เกาะกุมอำนาจต่างๆ ไว้ทั้งหมด เช่น เป็นผู้บัญชาการทหารบกที่ควบคุมกองทัพและระบบราชการต่างๆ ได้ทั้งหมด แต่ในเผด็จการบางยุคนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นแค่ “หุ่นเชิด” เช่น ทหารแต่งตั้งให้เป็น ก็อาจจะถูกควบคุมไว้ด้วยกองทัพ นั่นอีกที การทำงานต่างๆ ก็จะมีทหารมากดปุ่มรีโมทให้

แต่เมื่อใดที่รีโมทนั้นขัดข้องไม่ทำตามคำสั่งของทหาร ทหารก็อาจจะเปลี่ยนรีโมทเป็นอันอื่นก็ได้ แต่ถ้าเป็นระบบประชาธิปไตย ในประเทศไทยนั้นรีโมทหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่มาก บ่อยครั้งนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งก็ถูกคนอื่นกดปุ่มอยู่ข้างๆ เช่น ต้องเอาใจ ส.ส.และพรรคร่วมรัฐบาลจนไม่เป็นตัวของตัวเอง

แม้ว่าในบางสมัยรัฐธรรมนูญอาจจะมอบอำนาจให้เบ็ดเสร็จ อย่างในยุคนายรัฐมนตรีมหาเศรษฐีหนึ่คิต ก็พยายามจะกรีโมททำตามอำเภอใจตนเอง ในที่สุดก็ไป “เหยียบตาปลา” คือกระทบผลประโยชน์ของบรรดา “ขาใหญ่” ในสังคมไทย ที่เรียกว่า “อำมาตย์” รวมถึงทำในสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจของคนไทย ผู้คนจึงรวม “ตีบ” รีโมทนั้นจนย่อยยับหมดสิ้น

อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยของไทยก็ยังเป็นระบบรีโมทนี่เรื่อยมา แม้ในยุคนี้ที่นายกรัฐมนตรีก็มาจากการเสนอชื่อของนักเลือกตั้ง แต่ก็เป็นไปภายใต้กระบวนการที่ “เก้าแก็โรงงานรีโมท” เป็นผู้กำหนดขึ้น (คือกลุ่มคนที่เขียนรัฐธรรมนูญและทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ) นายกรัฐมนตรีจึงไม่ได้กรีโมทด้วยตนเอง และยังเห็นได้ชัดเจนภายใต้วิกฤติโควิด 19 ที่เก้าแก็โรงงานยอมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำแนะนำ แล้วให้ยืมอำนาจพิเศษคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ระงับวิกฤติ

โดยนายกรัฐมนตรีก็ยอมเป็นรีโมท คือยอมตัดสินใจตามข้อเรียกร้องต่างๆ ในสังคมมาแล้วหลายเรื่อง ซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปว่าภายหลังที่มีการปลดล็อคในระยะต่อไป รวมทั้งที่จะต้องเจอวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ตามมาอีกหลายระลอก จะมีใครไปกดปุ่มรีโมทคือควบคุมนายกรัฐมนตรีได้บ้าง หรือ “เก้าแก็” อาจจะยึดรีโมทนี้คืน แล้วเอาอันใหม่มาเปลี่ยน (นำลู่ระหว่างการกระชับอำนาจของกองทัพอีกครั้ง หรือการเปลี่ยนถ่ายอำนาจผ่านระบบเลือกตั้งครั้งใหม่)

อารัมภบทเรื่องสถานภาพของนายกรัฐมนตรีในยุคใหม่มาพอสมควร ด้วยความอาลัยอาวรณ์ว่าการเมืองไทยอาจจะกำลัง “พลิกโฉม” หรือที่ฝรั่งเรียกว่า “Disruption” ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจตามแบบเก่าๆ ได้อีกต่อไปแล้ว ดังนั้นก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นในยุคหน้าของการเมืองไทยนั้น เราก็ควรจะมองย้อนอดีตให้รำลึกถึง “นายกรัฐมนตรียุคอนุชาลิอ” ที่ท่านได้ฝ่าฟันนำประเทศไทยมาได้จนถึงวันนี้

ผู้เขียนอาจจะนำเสนอบทความชุดนี้ในแนวที่เป็น “วิชาการนี่นึ่ง” ก็เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลขอความร่วมมือในการ “ทำงานจากบ้าน” จึงมีเวลานั่งค้นคว้าตำรับตำราต่างๆ ออกมา “เคาะสนิม” คือขัดเกลาความคิดความเข้าใจของตนเองให้ดูแจ่มแจ้งขึ้น อย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทย ก็พบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงการเมืองในอดีตเข้ากับปัจจุบัน

โดยเฉพาะในเรื่องของ “การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและพฤติกรรมทางการเมือง” อันเป็นผลจากการพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในระยะเวลาที่ผ่านมามา จนเมื่อมาถึงวิกฤติโควิด 19 ที่ได้พลิกโฉมกระบวนการบริหารในทางการเมืองไปทั่วโลก

ถ้ากำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คือการพลิกโฉมทางการเมืองของประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่ โดยพลิกเอาระบบเจ้าไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ แล้วนำเอาระบบรัฐสภาขึ้นมาเชิดชู แต่เราก็พบว่า 88 ปีของการพลิกโฉมที่ผ่านมาก็ยังพลิกไม่ขึ้น เพราะรัฐสภายังคงอยู่ใต้อำนาจของ “กลุ่มผู้ปกครอง” กลุ่มเดิมนั่นเอง โดยเฉพาะกองทัพที่อ้างสิทธิในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

และเราก็ยังได้พบว่าภายใต้ระบอบทหารที่เป็นมาเกือบศตวรรษ การบริหารประเทศก็ยังวนเวียนอยู่เพียงไม่กี่เรื่อง เช่น เรื่องความมั่นคงและความร่ำรวย เช่นเดียวกันกับตัวนายกรัฐมนตรีที่อยู่รอดได้ก็ต้องด้วยการ “อุปถัมภ์” ของกองทัพเช่นกัน จึงน่าสนใจว่าในอนาคตนายกรัฐมนตรีถ้าไม่มีทหารอุ้มจะอยู่รอดได้อย่างไร

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/columnist/624237>





23 พฤษภาคม 2563 - 20:33 น.

## "สมชาย"เปิดความจริงโศกนาฏกรรมชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53

"สมชาย"เปิดความจริงโศกนาฏกรรมชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53 อิงรายงาน คอป. ระบุมีกองกำลังชายชุดดำระหว่างชุมนุม นปช. ใช้อาวุธสงครามร้ายแรง ก่อสงครามกลางเมือง แขนงนำ นปช.มีการยึดอาวุธปืนจาก จนท.ไปจำนวนมากแต่ติดตามเอากลับคืนมาได้น้อย..ถามสลายการชุมนุมเหมาะสมหรือไม่

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว. ) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา อดีตประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์10เมษายน2553 โพสต์เฟซบุ๊ก...

#ความจริงของโศกนาฏกรรมจากการชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53

(ตอนที่4)

#ความจริงที่ไม่ต้องไปตามล่าให้บิดเบือนที่ไหน

#อยากให้คนไทยทุกคนได้อ่านเกิน8บรรทัดหรืออ่านในหน้า171ของรายงาน คอป.หรือในรายงานทั้งหมดของ คอปฉบับสมบูรณ์ข้อมูลที่ตรงกันในรายงานของอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภาที่ผมเป็นประธานสอบเองนั้นตรงกับรายงานของคอป ในหน้าที่171 ที่ระบุถึง

“เหตุการณ์วันที่๑๐เมษายน๒๕๕๓เวลาประมาณ๑๖.๐๐น. ผู้ชุมนุมนำโดยนายศวิตศ ชุกกล่อม (แจ้ง ดอกจิก) ซึ่งเป็นแกนนำ นปช. คนหนึ่ง เข้ายึดอาวุธของเจ้าหน้าที่ทหาร เป็นปืนลูกซอง ๓๕ กระบอก พร้อมกระสุนยาง ๑,๑๕๒ นัด ปลย. ชนิดทราโว่ จำนวน ๑๒ กระบอก พร้อมกระสุนจริง ๗๐๐ นัด และยุทโธปกรณ์อื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า พบว่าอาวุธดังกล่าวทั้งหมดทางราชการยังไม่ได้รับคืน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ชุมนุมได้ยึดอาวุธของทหารซึ่งอยู่บริเวณถนนรอบทำเนียบรัฐบาล ถนนดินสอ และวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็น ปลย. ๑ กระบอก ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จำนวน ๙ กระบอก และชนิดทราโว่ ๑๓ กระบอก ปืนลูกซอง ๑๑ กระบอก และปืนพกสั้นขนาด .๔๕ จำนวน ๑ กระบอก และยุทโธปกรณ์อื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ปรากฏว่าอาวุธทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ทางราชการได้รับคืนมาเพียง ๓ กระบอก คือ ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จำนวน ๑ กระบอก ยึดคืนได้เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ จากการตรวจค้นโรงแรม เอสซีปาร์คในวันที่ไปจับนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง และ ปลย. ชนิดทราโว่ ๑ กระบอกยึดได้พร้อมกับการจับกุม นายเมธี อมรฤทธิกุล เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ และอีกกระบอก พร้อมกระสุน จำนวนมาก ยึดคืนได้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จากการตรวจค้นโรงแรมสวีสต์หลังสวนอินท์ ไกลี่สี่แยกราชประสงค์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่พักของแกนนำนปช. บางคน

๒.๕.๖.๓ เหตุการณ์รุมทำร้ายและยึดอาวุธจากเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณแยกสามเหลี่ยม ดินแดงในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ โดยได้ยึดอาวุธ ปลย. ชนิดเอ็ม ๑๖ จำนวน ๒ กระบอก ต่อมา อาวุธดังกล่าว ๑ กระบอก ถูกตรวจยึดได้โดยเจ้าหน้าที่จากบริเวณวัดปทุมวนารามในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓



๒.๕.๖.๔ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีอาวุธระเบิดแสงเครื่องไว้ตามแนวทิศขวางของพื้นที่ชุมนุม และภายหลังเหตุการณ์ตรวจพบอาวุธประติษฐ์ อาวุธพาณิชย์ อาวุธสงครามจำนวนมากในพื้นที่ชุมนุม ทั้งมีการปรากฏตัวและการปฏิบัติการของคนชุดดำทั้งในพื้นที่ชุมนุมและพื้นที่ใกล้เคียงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว”

และตรงกับบันทึกแจ้งความที่สถานีตำรวจชนะสงคราม ที่อาวุธปืนสงครามบางส่วนหายไปและใช้ในการปะทะต่อสู้จนเกิดความสูญเสียระหว่างชายชุดดำ ทหารตำรวจและประชาชนจำนวนมาก

แม้ในคดีปล้นอาวุธปืน และทุบทำลายรถกับยุทธโศภรณ์ ต่อมาจะมีผู้นำไปที่ทิ้งไว้ที่ อ.ท่ามะกา จว.กมญจนบุรี เป็น อาวุธปืนทราโว่ จำนวน ๑๐ กระบอกและอาวุธปืนลูกซอง ๒๓ กระบอกส่วนที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งยังสูญหายไป ในมือของกองกำลังชายชุดดำจนบัดนี้

โปรดอ่านและใช้วิจารณ์ญาณกันครับว่า ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีความจริงที่มีกองกำลังชายชุดดำก่อเหตุร้ายในระหว่างการชุมนุมของนปช ทั้งการใช้อาวุธสงครามร้ายแรง M16 RPG M79 ปืนสงครามอาร์ก้า ระเบิดขว้างM67 และระเบิดวางลอบสังหารเคโม และระเบิด C4 รวมถึงมีการใช้ยุทธวิธีในการก่อสงครามกลางเมืองและปฏิบัติการเพื่อสลายการชุมนุมเหมาะสมหรือไม่เพียงใด

ด้วยจิตคารวะ

สมชาย แสงการ

สมาชิกวุฒิสภา

ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

วุฒิสภา

อดีตประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์10เมษายน2553

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/431694?adz=>

## บุคคลแนวหน้า...มือปราบ



ถืออยู่ในมือท่านฉบับนี้คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัด ตรงไป ตรงมา...นก สัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวของนิติบัญญัติ ก็คือ การประชุมของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 25-26 พฤษภาคม และการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(สส.) 27-31 พฤษภาคม หลังจากที่พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้แล้ว...

นก โดยวาระการประชุมของสภาสูง อาทิ เรื่องการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ซึ่งเป็นบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 15 ราย ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 105...นก วาระให้ความเห็นชอบ บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2 รายคือ ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และ สุชาติ ตระกูลเกษมสุข ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561...

นก ส่วนการประชุมของสภาล่าง คือ การอภิปรายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 คือ 1) พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563...นก 2) พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563...นก 3) พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพ.ศ. 2563 และ 4) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563...

นก โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เช่น สมคิด จาตุศรีพิทักษ์-อุตตมสาวนายน จะมาชี้แจงรายละเอียดการเสนอ พ.ร.ก. ข้างต้น ต่อสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเอง...

นก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนฯ ประชุมร่วมกับ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านฯ และหัวหน้าพรรคการเมืองทั้ง 26 พรรค ถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมสภาอีกทั้ง ได้รับทราบกระบวนการที่จะใช้ในห้องประชุมว่าเป็นอย่างไร ภายใต้การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีการจัดที่นั่งในลักษณะพิเศษ ให้ห่างกันกว่าเดิมและพยายามให้ภายในห้องประชุมมีคนไม่มากเกินไป โดยได้ขอความร่วมมือสมาชิกให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 2 คน...

กก ประธานฯ ชวน ระบุว่า รัฐสภาได้เตรียมการป้องกันอย่างเต็มที่ตามที่แพทย์ได้ให้คำแนะนำมา ขณะที่ในห้องประชุมให้สมาชิกสามารถใส่เฟซชิลด์ได้ โดยระหว่างการอภิปรายสมาชิกสามารถถอดออกได้เพื่อให้การอภิปรายชัดเจน...

กก ทั้งนี้ ขอย้ำว่า มาตรการที่ดีที่สุดคือการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในอาคารรัฐสภา ดังนั้น ขอย้ำรำคาญในขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของทุกคน...

กก ส่วน วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล แถลงผลการประชุมร่วมกับวิปฝ่ายค้าน ว่า ที่ประชุมมีมติให้รวม พ.ร.ก.3 ฉบับ พิจารณาไปพร้อมกันโดยเริ่มพิจารณาวันที่ 27 พ.ค. เวลา 09.30 น. เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือ 1 ชั่วโมง จากนั้นเวลา 10.30 น. จะเสนอหลักการและเหตุผลของ พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ โดยระยะเวลาที่กำหนดให้สมาชิกอภิปรายจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค. และลงมติก่อนเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกันจากนั้นเป็นการพิจารณา พ.ร.ก.ฉบับที่ 4 โดยให้เสร็จก่อนเวลา 20.00 น. ในวันดังกล่าว...

กก และยังระบุด้วยว่า สัดส่วนเวลาการอภิปรายทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านจะได้ฝ่ายละ 20-24 ชั่วโมง โดยสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี(ครม.) จะอยู่ในเวลาของรัฐบาล...

กก ส่วนเรื่องการประท้วงจะมีเกิดขึ้นหักเวลาของฝ่ายนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และในแต่ละวันจะตรวจสอบเวลาทั้งหมด เพราะเกรงเกิดปัญหาระหว่างการอภิปราย...

กก “มือปราบ” เห็นว่า การประชุมที่จะเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ ถือเป็นารเริ่มต้นการประชุมในยุค New Normal ซึ่งอาจจะแปลกตาสำหรับคอการเมืองไปบ้าง ซึ่งผู้ทรงเกียรติก็ควรจะ New Normal ในการอภิปรายด้วย...

กก เพราะที่ผ่านมาก็ยังมี สส.บางราย ที่ยังเล่นการเมืองแบบเดิมๆ ในแบบที่ชาวบ้าน เอือมระอา รวมทั้ง สส.ประเภทโชว์ตัวออกจอทีวีแต่ไม่ขยับลงพื้นที่ ก็ยังมีอยู่มาก...

กก ดังนั้น ในการอภิปราย พ.ร.ก. ที่เกี่ยวข้องกับกาแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 นั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ สส. จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนสนใจ รวมทั้ง เป็นการพิสูจน์ว่า สส.ในสภาได้ทำหน้าที่รวบรวมและสะท้อนปัญหาแทนประชาชนอย่างสมภาคภูมิหรือไม่ ในช่วง 5 วัน ที่จะมีการอภิปรายด้วย...

กก ส่งท้ายการไฟฟ้าอยู่เคียงข้างประชาชน คนดังจากค่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กิตติชัย ไสสะอาด ปัจจุบันเป็นประธานสหภาพแรงงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ล่าสุดเปิดแถลงข่าวทำนอง ว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าของรัฐบาลที่กระทรวงพลังงานออกมาประกาศ เพียงแค่ 3 เดือน ตอนนี้อันตรายเป็นเงินก็ 20,000 ล้านบาท ใครจะรับผิดชอบ รัฐบาลจะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนหรือจะให้กระทรวงพลังงานร่วมช่วยเยียวยาประชาชนกันบ้างมัย...

กก กิตติชัยเล่าว่า หากต้องให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบแต่ผู้เดียวคาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม กฟภ. คงเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างแน่นอน อาจจะไม่ถึงล้มละลายหรอกครับ...

กก แต่จุดเริ่มต้นของการล้มละลายของรัฐวิสาหกิจก็เริ่มต้นกันแบบนี้ละครับ เจ้าตัวไม่นิ่งนอนใจรีบยื่นหนังสือถึงเจ้ากระทรวงตัวจริง มท.1-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ซึ่งเป็นกระทรวงต้นสังกัดของรัฐวิสาหกิจแห่งนี้...

กก หากไม่ดูแล ก็ควรย้าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวงไปสังกัดกระทรวงพลังงาน เสียเลย รัฐมนตรีที่นั่นจะได้ประกาศให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าฟรีไปตลอดทั้งปีไปเลย...กก สวัสดีครับ

**มือปราบ**

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/columnist/44092>

## ไม่มีทางลัด



ยึดอายุยึดอำนาจต่อไปอีก 1 เดือน กล่อมแกล่อมใช้ “โควิด-19” เป็นทางผ่าน หวังว่าจะเดินไปสู่เฟส 3 อย่างหวัง  
ในสภาพที่คงเดือด แต่นอกสภาจะจางไป กระหึ่มมาแทนก็คือพรรคเครือข่ายกำลังเกิด

ข่าว “เขย่าขวด” สูดสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างที่มีการคาดการณ์กันล่วงหน้าแล้วรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์  
โอชา จะต้องต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯต่อไปอีก 1 เดือนไปสิ้นสุดกันในวันที่ 30 มิ.ย.63

น้ำหนักเหตุผลคงทิ้งดิ่งไปที่ “โควิด-19” ว่าด้วยการขยายไปถึงเฟส 3 ที่จะเปิดล็อกในช่วงต่อไป เพื่อเปิดประตู  
เศรษฐกิจเต็มรูปแบบ

คำตอบยังคงพอมึนตขลังที่จะทำให้สังคมน้อมรับ

ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนั้นอ้างว่าจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและชี้เป้าตรงๆว่ามีเหตุผลเดียวเท่านั้น  
คือการคงเอาไว้ซึ่ง “อำนาจ” ในมือ “ลุงตู่” เต็มๆต่อไป

แต่ด้วยแนวต้านรัฐบาลในห้วงไวรัสระบาดล้วนไม่เข้าเป้าสะเปะสะปะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อน  
กระดานหกกลับเป็นผลเสียจิตใจสังคมซ้ำเข้าไปอีก

ที่คู่ขนานกันมาก็บรรดาตัวละครการเมืองอย่าง “คณะก้าวหน้า” บรรเลงเพลงการเมืองดุเดือดเผด็จไปถึงยอด  
ควักทวนออกมาแต่ละเล่มกลับทิ่มแทงใส่ตัวเองเนื่องจากความผิดพลาด

กระบวนการต่อสู้ทางการเมืองก็เป็นได้แค่แนวร่วมไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญเดียวกันจึงเกิดอาการทั้งจุดทั้งดิ่งมาตลอด  
พูดง่าย ๆ กุมสภาพไม่ได้

แม้จะมุ่งไปที่พลังคนหนุ่มสาวจากมหา’ลัยพุ่งต่อไปถึงรอบรั้วโรงเรียนที่คิดว่าเป็นมวลชนให้การสนับสนุน  
หวังจะให้พลังแกว่งหน้าเดินถนนต่อต้านรัฐบาล

เผชิญ “โควิด-19” เข้ามาแทรกกลางรัฐบาลก็รอดตัวจากแรงกระแทกทางการเมืองแม้จะต้องเจอศึกหนักอีกด้านหนึ่ง  
เดิมพันตรงนี้แหละ... พลิกชีวิตการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ใครจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่ง แต่อย่างน้อยก็เก็บคะแนนไปเพียบ

ประเด็นที่มองข้ามไม่ได้ก็คือ ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองที่ใกล้ชิดคนแดนไกลระดับไม่ธรรมดา ที่เคยดำรง  
อยู่จากไทยรักไทย พลังประชาชน จนมาถึงเพื่อไทย  
แตกแบงก์พันเป็นแบงก์ร้อยอย่างไทยรักษาชาติ...ก็ด้วย  
ใครเป็นใครกันบ้างล้วนคุ้นชื่อกันทั้งนั้น

ตั้งพรรคการเมืองใหม่แยกตัวออกมาจากเพื่อไทย แม้เริ่มต้นจะแยกเป็น 3 ชั่ว 3 พรรค นั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้น  
เขย่าไปต่อรองกันไปเดี๋ยวก็นั่นเอง จะยากก็ตรงที่แต่ละคนไม่ธรรมดาการช่วงชิงการนำจึงไม่ง่ายเหมือนกัน  
ต้องอาศัยมือกดปุ่มช่วยขับเคลื่อน ที่รู้ๆกันอยู่ว่าคือใคร?

มุมนี้น่าจะประเมินการเมืองเริ่มด้วยคำถามว่า ทำไมต้องตั้งพรรคการเมืองกันใหม่ลอยแพเพื่อไทยที่ขึ้นสนิม  
แล้ว ปล่อยให้ “หญิงหน่อย” ต้องว่าเหว่เดียวตายไปเถอะ

คงตอบได้ว่าการเดินแนวทางอย่างคณะก้าวหน้า คงไปได้ไม่สุด ยิ่งหวังจะใช้พลังจากคนหนุ่มสาวมาเป็นหัวหอก  
ดูท่าจะไปลำบาก

ยังงี้เสียก็ยังไม่ยอมอยู่ในระบบเลือกตั้งกันต่อไป การตั้งพรรคใหม่จึงเป็นหนทางที่จะเอาชนะได้ จึงต้อง  
เตรียมพร้อมเสียแต่เนิ่นๆ

ยิ่งพลังประชารัฐกำลังระส่ำชิงอำนาจกัน ภายในเจาะเข้าไปแล้วลึกเกินบรรยายไม่ใช่แค่ตัวเล็กตัวน้อยกระจองอแง  
วันใด “พี-น้อง” หันหลังให้กันได้สนุกกันแหละ!!!

“ลิขิต จงสกุล”

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1851468>



## ระเบิดเวลา เลือดเข้าตา ปชป.



เป็นโจทย์ใหญ่ที่ "ประชาธิปไตย" กำลังไปสู่ "ด้านหิน" ในวันที่คลื่นลมกำลังทำลาย พรรคการเมืองอายุ 74 ปี

กลับมาเปิดประชุมสมัชชาสามัญสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง วันพุธที่ 27 พ.ค.ต่อการประชุมฝ่ายนิติบัญญัติครั้งแรกในรอบเกือบ 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส "โควิด" แต่มาตรการ "ล็อกดาวน์" ที่ผ่านมาไม่ทำให้คลื่นลมทางการเมืองสงบลง ตั้งแต่คำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ จนเกิดปรากฏการณ์ "ฝั่งแตกร้าง" ที่ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ 9 ชีวิต "จบตีส" ย้ายไปสังกัดตันพรรคภูมิใจไทย ดันให้ตัวเลข 61 ส.ส.ในสภากระโดดมาเป็นอันดับ 2 แขงหน้าประชาธิปไตยได้สำเร็จ

กลายเป็นแรงกดดันไปถึงประชาธิปไตย เตรียมเผชิญแรงเสียดทานทางการเมืองที่รออยู่เบื้องหน้า ตั้งแต่เปิดสภาครั้งนี้ โดยเฉพาะต้องหล่นมาเป็นพรรคร่วมอันดับ 3 จากส.ส. 52 เสียง บีบไปถึงไคว้ตัว 7 แก้อัรัฐมนตรีในมือจะรักษาเสถียรภาพไคว้ตัว 7 แก้อัอย่างไร เมื่อพรรคภูมิใจไทยเคยส่งสัญญาเพิ่มไคว้ตัว 1 รัฐมนตรี จากการสะสมกำลังคณิตศาสตร์ทางการเมือง ทำให้ตลอด 3 เดือน "คนใน" ประชาธิปไตยอยู่ในภาวะ "เฝ้าระวัง" ปัจจัยทางการเมืองที่เปลี่ยนไปเมื่อใกล้ครบขวบปีตั้งรัฐบาล

ไม่ใช่แค่แรงกดดัน "กรม.ประชาธิปไตย" เพียงอย่างเดียวแต่จากผลพวงวิกฤติโควิด จากปัญหาหน้ากากอนามัย คลาดแคลน กำลังเป็น "ชนกิตดหลัง" ไปถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปไตย "จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ในหมวก "รมว.พาณิชย์" เมื่อ "อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์" ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ออกมาฟ้องความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบม.157 จากกรณี "จรินทร์" เคยยืนยันตัวเลขกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยเพียงพอต่อประชาชน แต่สวนทางกับสิ่งที่ "อัจฉริยะ" ชี้ให้เห็นจากสถานการณ์ขณะนั้นว่าหน้ากากอนามัยกลับขาดแคลน กลายเป็นคดีต่อสู้ทางกฎหมายระหว่าง "รมว.พาณิชย์" และ "อัจฉริยะ" ในคดีความ "ข้อกล่าวหา" ที่ยังรอพิสูจน์

ขณะ "สีนามิ" ลูกต่อมาที่ "จรินทร์" กำลังถูกไล่บี้ตรวจสอบจากอำนาจที่ คณะกรรมการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร นัดประชุม กมธ.ครั้งแรกในวันที่ 27 พ.ค. โดย

หนึ่งในวาระสำคัญ จะตรวจสอบบุคคล-กลุ่มบุคคล ที่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ "กักตุน-ลักลอบ" นำหน้ากากอนามัยส่งขายต่างประเทศ ฝ่าฝืนคำสั่งกรมการค้าภายในที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 กำหนดให้ "เจลล้างมือ-หน้ากากอนามัย" เป็นสินค้าควบคุม เป็น "วาระร้อน" ไปถึง "จรินทร์" ถูกเรียกตัวเข้าไปให้ข้อมูลต่อ กมธ.ในคณะขึ้นชื่อว่าดูเดือนร้อนแรง ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส เป็นประธาน กมธ.ปปช.

เข้ามาที่ประเด็น ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ เคยยื่นคำร้องผ่านประธานสภาฯ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ของ 41 ส.ส.ฝั่งรัฐบาลว่า ขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ ภายหลังจากวันที่ 26 มิ.ย. 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ "รับคำร้อง" สำนวนไว้วินิจฉัยเหลือ 32 คน โดยในกลุ่ม 32 รายชื่อมี ส.ส.ประชาธิปัตย์ ถึง 8 คน ประกอบด้วย

1.น.ส.จิตร์ภัสร์ กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายอัศวิน วิภูศิริ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นางกัญจวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.เขต 1 พังงา 4.นายภาณุ ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.เขต 1 สุราษฎร์ธานี 5.น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.เขต 3 สุราษฎร์ธานี 6.นายสมชาติ ประดิษฐ์พร ส.ส.เขต 4 สุราษฎร์ธานี 7.นายสาคร เกี้ยวข้อง ส.ส.เขต 1 กระบี่ และ 8.นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.เขต 1 ระยองในฐานะ รมช.สาธารณสุข

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ของ 32 ส.ส.ฝั่งรัฐบาลใน 5 พรรคการเมืองว่า ขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ เป็นสถานการณ์โศกโศก "ถือหุ้นสื่อ" ที่ 8 ส.ส.ประชาธิปัตย์กำลังถูกตรวจสอบว่าปลายทางของคดีจะมีผลเช่นเดียวกับ "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หรือไม่

ขณะที่ประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เรื่องใหม่ที่ประชาธิปัตย์ แลกกับการร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ ขณะนี้อยู่ในขั้นที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำลังเดินทางพิจารณา เป็นการนำร่อง "ธนาธร" ที่ประชาธิปัตย์จะเร่งผลักดันอีกครั้ง ตั้งแต่การเปิดสมัยประชุม ท่ามกลางแรงคัดค้านภายในจากแกนนำพรรคร่วม ทั้งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไปจนถึงการปรับ ครม.

แหล่งข่าวระดับกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยกับ "เนชั่นสุดสัปดาห์" ว่า ทิศทางประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาลคงไม่มีปัญหา แต่ที่เห็นพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคพยายามให้มีการปรับ ครม.นั้น เชื่อว่าคงมีกระเพื่อมเฉพาะพรรคการเมืองอื่นเท่านั้น ส่วนที่ตัวเลขส.ส.ภูมิใจไทย ถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเจรจาการตั้งรัฐบาล ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ครม.โดยมลายูแล้ว ต้องเป็นเรื่องเฉพาะพรรคแกนนำรัฐบาลไปหาสัดส่วนจาก ส.ส.ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่หากมากระทบกับพรรคการเมืองอื่นจะเป็นเรื่องยุ่งแน่นอน

ทั้งหมดเป็นโจทย์ใหญ่ที่ "จรินทร์-ประชาธิปัตย์" กำลังเดินไปสู่ "ด่านหิน" ในวันที่คลื่นลมกำลังทำทลาย พรรคการเมืองอายุ 74 ปี จากอหุณภูมิทางการเมืองเบื้องหน้าในรอบวันปะทุ.

อ้างอิง : [https://www.nationweekend.com/content/special\\_article/11348?line=](https://www.nationweekend.com/content/special_article/11348?line=)

